
ኃያሉ እግዚአብሔር ከፊታችን ተገልጧል
ፊላዴልፊያ ፣ ፔንሲልቬንያ ፣ አሜሪካ

29 ጁን 1964

ልነግራችሁ የምፈልጋቸውን ጥቂት ቅዱሳን ጽሑፎች ጻፉ ፣ እናም እግዚአብሔር ደካማ ጎናችንን እንደሚያበረታልን አምናለሁ። አሁን ብዙ 
ሰዎች ለምን እንግዳ እና ጫጫታ እንደሆንን ያስባሉ ፡፡ ታውቃላችሁ ፣ ይህ ሰዎች ከማየት ከለመዱት የተለየ ዓይነት የአውራጃ ስብሰባ ዓይነት ነው ፤ 
እና ብዙውን ጊዜ ሁሉም ነገር የተቆራረጠ እና የደረቀ ቅፅ ዓይነት ነው። ወደ እነዚህ ስብሰባዎች ስንመጣ (ገና ከተጀመሩ ጀምሮ አሁን ለብዙ 
ዓመታት የእኔ መብት ነው) ፣ ምን እንደምናደርግ ካላወቅን ዝም ብለን መጥተን እራሳችንን አሳልፈን እንሰጣለን ፡፡ እኛ ማድረግ የምናውቀው 
ብቸኛው ነገር ያ ነው ፡፡ እና እግዚአብሔር የቀረውን ያደርጋል። ስለዚህ ያ በጣም ልዩ ተዋንያን እንድንሆን ያደርገናል ፡፡በሌላ ቀን አንድ ሰው 
“ታውቃላችሁ ፣ እናንተ ሰዎች በእውነቱ ያልተለመደ ኳስ ናችሁ” ብሏል ፡፡እናም “ደህና ፣ እኛ ነን ይመስለኛል” አልኩ ፡፡

1

እናም ከአውራጃ ስብሰባዎች መካከል አንዱን አስታውሳለሁ ፡፡ ወንድም ትሮይ አንድ ትንሽ ጀርመናዊ የመንፈስ ቅዱስን ጥምቀትን ተቀበልኩ 
እያለ አንድ ጊዜ ይነግረኝ ነበር ፡፡ በሚቀጥለው ቀን እሱ በሚሠራበት ሱቅ ውስጥ እጆቹን ወደ ላይ ከፍ በማድረግ ጌታን ያወድሳል እንዲሁም 
በልሳኖች ይናገራል እንዲሁም አሰቃቂ ነገሮችን ይቀጥላል ፡፡ በመጨረሻም አለቃው መጥቶ “ሄኒ ምን ሆነሻል?” አላት ፡፡

2

እርሱም “,ረ እኔ ድኛለሁ” አለ ፡፡ እርሱም “ልቤ በቃ በደስታ ሞልቷል” ብሏል ፡፡

እሱ “ደህና ፣ እዚያ እዚያ የዛፍ ፍሬዎች ጋር መሆን ነበረብህ” አለው ፡፡

እርሱም “አዎ! ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን! ” “ስለ ፍሬዎቹ ጌታን አመስግኑ” አለ ፡፡ “መንገድ ላይ የሚወርደውን አውቶሞቢል ትወስዳለህ” 
አለው ፡፡ “ሁሉንም ፍሬዎቹን ከሱ ውስጥ ታወጣለህ ፣ ከስብስብ በስተቀር ምንም አላገኘህም ፡፡ እና ያ በትክክል ልክ ነው ፣ ያውቃሉ።

አንድ ቀን በካሊፎርኒያ ውስጥ በሎስ አንጀለስ ጎዳናዎች ላይ እየሄድኩ ነበር ፣ እና አንድ ሰው በጡቱ ላይ እና እዚህ ምልክት ያለበት ምልክት 
አየሁ; እናም “እኔ ለክርስቶስ ሞኝ ነኝ” የሚል ነበር። እናም ሁሉም ሰው እየተመለከተው ነበር ፣ እና ዘወር ሲል እና ሲያልፍ ሲመለከቱ ሲመለከቱ 
አስተዋልኩ ፡፡ እና ከቀሪዎቻቸው ጋር እከተላለሁ ብዬ አስቤ ነበር ፡፡ እና ... ጀርባ ላይ “የማን ሞኝ ነሽ?” አለ ፡፡ እኔ ለሁላችን ለሌላው ያልተለመደ 
ዓይነት ነን ብዬ አስባለሁ ፣ ታውቃላችሁ ፡፡ ግን ያውቃሉ ፣ ዓለም አንዳንድ ነገሮችን ... የተሳሳተ ነው ብሎ እስከሚያስብ ድረስ የተለየ ነገር በጣም 
ያልተለመደ እስከሚሆን ድረስ ዓለም በእንደዚህ ዓይነት ምሰሶ ውስጥ ትገባለች ፡፡ እናም ብዙውን ጊዜ እግዚአብሔር ህዝቡን እንደገና ወደ መጽሐፍ 
ቅዱስ እንዲመልሳቸው አንድ ያልተለመደ ነገር ማድረግ አለበት።

3

ኖህ በሚኖርበት በዚያ የሳይንሳዊ ዘመን ኖት ዓይነት ኖት ነበር ብዬ መገመት እችላለሁ ፣ ምክንያቱም እነሱ በሰማይ ውስጥ ውሃ እንደሌለ 
ማረጋገጥ ይችላሉ ፡፡ እግዚአብሔር ግን እዚያ የተወሰኑ እንደሚኖሩ ተናግሯል ፣ ስለሆነም ኖህ ይህን ሲሰብክ እና ሲያምን ነት ሆነ ፡፡ እናም ሙሴ 
ወደ ግብፅ ሲወርድ ለፈርዖን የለውዝ ዓይነት ነበር ብዬ አስባለሁ ፡፡ ግን ያስታውሱ ፣ ፈርዖንም ለእርሱ ነት ነበር ፡፡ ስለዚህ እነሱ .... ያንን 
ተገንዝበናል ፡፡

4

ኢየሱስ እንኳን እንደ መናፍቅ ተቆጠረ ፡፡ ትክክል ነው. ማርቲን ሉተር ለካቶሊክ ቤተክርስቲያን ነት ሲሆን ጆን ዌስሊ ለአንግሊካኑ ነት ነበር ፡፡ 
ስለዚህ ያውቃሉ ፣ ለሌላ ለውዝ ጊዜው ደርሷል ፡፡ አይመስለኝም? ግን ነት ከመኖሩ በፊት ፣ ያውቃሉ ፣ በእሱ ላይ ክር ለመጀመርያ መቀርቀሪያ 
መኖር አለበት። ስለዚህ ታውቃለህ ኖህ ነት ሆኖ ኖቱን ይወስዳል ፣ መቀርቀሪያውን ይጎትታል ... አንድ ነገር አንድ ላይ ይሳባል እና አንድ ነገር 
ይይዛል። ስለዚህ ኖህ ነት በመሆን ከፍሬዳቶቹ የሚያምኑትን ሁሉ ከመርከቡ ውስጥ ማስወጣት ችሏል ፡፡

5

ሙሴ ነት በመሆን ቤተክርስቲያንን ከግብፅ እንዳወጣ አገኘነው ፡፡ ትክክል ነው.

ሙሽራይቱን ከቤተክርስቲያን ለማውጣት አሁን ነት ያስፈልገናል ብዬ አስባለሁ ፡፡ አሁን አንድ ነገር እንፈልጋለን ፣ ሌላ ፡፡6

ስለዚህ እኛ በጣም ያልተለመዱ ሰዎች ነን ፡፡ እናም ዛሬ ማታ አሰብኩ ፣ ጌታ ፈቃደኛ ቢሆን ኖሮ ፣ ይህን በተመለከተ የተወሰኑ ጥቅሶችን 
ለማንበብ እሞክራለሁ ፣ እና ጥቂት ጊዜዎችን ላነጋግርዎ እና ለምን እንደዚህ ያልተለመዱ ሰዎች እንደሆንን ለማሳየት እሞክራለሁ።

እስቲ አሁን በቅዱሳት መጻሕፍት ወደ ፊሊጵስዩስ 2 ኛ ምዕራፍ 1 እና 8 እና 2 ቆሮንቶስ 3 6 እንመለስ ፡፡ እናም እንደምናምን 
የእግዚአብሔርን ቃል እናንብ ፡፡ እና አሁን ከማንበባችን በፊት አንገታችንን ለጸሎት እናቅርብ ፡፡

ቸር የሰማይ አባት እኛ በእውነት በዚህ ዘመን የምንኖር ፣ የምንሄደውንም የምናይበት እና ኢየሱስ ለቤተክርስቲያኑ የሚመጣበት ጊዜ 
እንደቀረበ የምናውቅ እኛ ዛሬ ልዩ እድል ያላቸው ሰዎች ነን ፡፡ ኦ ፣ ያ ልባችንን ያስደስተናል ፣ ጌታ
7

እናም ዛሬ ማታ ገጾቹን ወደኋላ ስንጎትት ፣ ከዚህ ጽሑፍ አውድ እንዲሰጡን እንጸልያለን ፤ መንፈስ ቅዱስም ጥሩ እና እግዚአብሔርን ደስ 
የሚያሰኘውን ነገር በልባችን ይግለጽ። እኛ የምንጠይቀው በኢየሱስ ስም ነው ፡፡ አሜን

ያውቃሉ ፣ አንድ ነገር እንዲያደርጉ እጠይቃለሁ ብዬ አምናለሁ ፡፡ ብዙውን ጊዜ አንዳንድ እንግዳ ነገሮችን እጠይቃለሁ ፣ እና በጣም እንግዳ 
የሆነ ነገር እንደማልጠይቅ ተስፋ አደርጋለሁ ፡፡ ግን ለባንዲራ ታማኝ ስንሆን ሁላችንም እንቆማለን; ባንዲራውም ያልፋል ፣ እኛ እንቆማለን - እኛ 
መሆን ያለብን; እኛም ለሰላምታ እንቆማለን ፡፡ ከቻሉ ቃሉን እያነበብን ብቻ በእግራችን እንቆም ፡፡ 2 ኛ ቆሮንቶስ 3 6
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ማን ... የአዲሱ ኪዳን ብቁ አገልጋዮች አደረገን; በፊደል ሳይሆን በመንፈስ ነው ደብዳቤው ይገድላልና መንፈስ ግን ሕይወትን ይሰጣል ፡፡

ነገር ግን በድንጋይ ላይ የተቀረጸው የሞት አገልግሎት በክብር ከሆነ የእስራኤል ልጆች ስለ ፊቱ ክብር የሙሴን ፊት በትዕግሥት ማየት 
አልቻሉም ፤ የትኛው ክብር ሊወገድ ነበር

የመንፈስ አገልግሎት እንዴት ይልቅ ክቡር አይሆንም?

የ ኔ አገልግሎት በክብር ከሆነ ፥ የጽድቅ አገልግሎት እንዲሁ በክብር ይበልጣልና።



2ኃያሉ እግዚአብሔር ከፊታችን ተገልጧል

የከበረ እንኳ እጅግ በሚበልጠው ክብር ምክንያት በዚህ ረገድ ክብር አልነበረውምና።

የጠፋው ነገር ቢከብርስ እንዴት ይቀራል?

እንግዲህ እንደዚህ ያለ ተስፋ እንዳለን ካየን ታላቅ ንግግርን እንጠቀማለን ፡፡

የእስራኤል ልጆች የጠፋውን መጨረሻ ለመጽናት እንዳይችሉ በፊቱ ላይ መጋረጃ እንዳደረገ እንደ ሙሴ አይደለም።

ነገር ግን አእምሮአቸው ታወረ ፤ እስከ ዛሬም የብሉይ ኪዳንን ንባብ ሲያነሣ ያን ያው መጋረጃ ሳይወሰድ ይቀራልና ፤ በክርስቶስ የሆነው 
መጋረጃው ያልቃል።

ግን እስከ ዛሬ ድረስ ሙሴ በሚነበብበት ጊዜ መሸፈኛው በልባቸው ላይ አለ ፡፡

ሆኖም ወደ ጌታ በሚዞርበት ጊዜ መጋረጃው ይወሰዳል።

አይደለም .... አሁን ጌታ ያ መንፈስ ነው የጌታ መንፈስ ባለበት ደግሞ ነፃነት አለ ፡፡

እኛ ሁላችን በተከፈትን የጌታ ክብር እንደ መስተዋት የጌታን ክብር እንመለከታለን ፣ በጌታ መንፈስም ቢሆን ከክብር ወደ ክብር ወደ አንድ 
ተመሳሳይ ምስል እንለወጣለን።

በፊልጵስዩስ 2 ደግሞ ይህንን እናነብባለን (ከ 1 ኛ ጀምሮ እና እስከ 8 ኛው ቁጥር ንባብ) ፡፡9

ስለዚህ በክርስቶስ ምንም መጽናናት ቢኖር ፣ ከፍቅር ጋር ምንም መጽናናት ቢኖር ፣ ... ማንኛውም የመንፈስ ኅብረት ፣ የምሕረት ስሜት ካለ ፣

በአንድ አሳብ እና በአንድ ልብ በመሆን አንድ ዓይነት ፍቅር እንዲኖራችሁ ደስታዬን ይሙሉ።

በክርክር ወይም በከንቱ ውዳሴ ምክንያት ማንኛውንም ነገር አይሁን; ነገር ግን በትሕትና እያንዳንዱ ከራሱ ይልቅ ለራሱ የሚጠቅመውን 
ያድርግ ፡፡

እያንዳንዱን ሰው ስለራሱ ነገር አይመልከት ፣ ግን እያንዳንዱ ሰው በሌሎች ...

በክርስቶስ ኢየሱስ የነበረ ይህ አሳብ በእናንተ ዘንድ ደግሞ ይሁን።

በእግዚአብሔር አምሳል ሆኖ ከእግዚአብሔር ጋር እኩል መሆንን እንደ መስረቅ አላሰበም ፤

እርሱ ግን ከራሱ ክብር በታች ሆኖ የባሪያን መልክ ይዞ በሰውም ምሳሌ ተፈጠረ ፤

እንደ ሰውም ሆኖ በፋሽኑ ተገኝቶ ራሱን አዋረደ ለሞትም የመስቀል ሞት እንኳ ታዘዘ ፡፡

እንጸልይ ፡፡ የሰማዩ አባት ፣ ዛሬ ማታ ከቅዱስ መጽሐፍዎ የተነበበው ይህ ታላቅ ቃል ፣ ከልባችን ጋር እውነተኛ ያደርገዋል ፣ እንደ ኤማሁስ 
እንደሚነሱ ከዚህ እንሄዳለን ፣ “እርሱ እንደተናገረው ልባችን በውስጣችን አልተቃጠለምን? እኛ የምንጠይቀው በኢየሱስ ስም ስለሆነ አሜን 
(ሊቀመጡ ይችላሉ)
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አሁን ፣ ይህ በጣም ያልተለመደ ጽሑፍ ነው ፣ ግን ለበዓሉ በጣም የሚስማማ ይመስለኛል ፡፡ ስለ “ኃያሉ አምላክ ከፊታችን ተገልጧል” 
በሚለው ርዕሰ ጉዳይ ላይ መናገር እፈልጋለሁ ፡፡
11

አሁን ፣ ሰው ስለነበረ ከየት እንደመጣ ፣ እዚህ የመገኘቱ ምክንያት እና የት እንደሚሄድ ለማወቅ በሰው ልብ ውስጥ ረሃብ ነበር ፡፡ የሚለውን 
መመለስ የሚችለው አንድ ብቻ ነው ፤ ያ ነው እዚህ ያመጣው ፡፡ እናም ሰው ሁል ጊዜ እግዚአብሔርን ማየት ይፈልጋል ፡፡

ወደ ብሉይ ኪዳን ተመልሰን እግዚአብሔር ከማያምኑ ሰዎች ራሱን እንደሸፈነ እናውቃለን ፡፡ እግዚአብሔር ከሰዎች ጋር የሚገናኝበት በጣም 
ያልተለመደ መንገድ አለው ፡፡ እርሱ ከማያምን ራሱን ይደብቃል እናም ለአማኙ ራሱን ያሳያል ፡፡ እግዚአብሔር ያንን ያደርጋል ፡፡ ኢየሱስ እነዚህን 
ነገሮች ከጥበበኞች እና አስተዋዮች ሰውሮ እንደሰወራቸው እና ለሚማሩ ሕፃናት እንደሚገልጥላቸው አብን አመሰገነ ፡፡ ስለዚህ እግዚአብሔር 
በባህሪው መቼም የማይለወጥ ሆኖ እናገኘዋለን ፣ እናም እሱ ሁል ጊዜም ስራውን ተመሳሳይ ያደርገዋል ፡፡ በሚልክያስ 3 ላይ “እኔ እግዚአብሔር ነኝ 
አልለወጥም” ማለቱን እናገኛለን ፡፡ ስለዚህ እሱ ሁል ጊዜ በተመሳሳይ መርህ ይሠራል።

12

አሁን እኛ በጣም ጥንታዊ ከሆኑ የመጽሐፍ ቅዱስ መጻሕፍት አንዱን እንወስዳለን ፡፡ በዘመኑ እጅግ ጻድቅ ከሆኑት መካከል አንዱ የሆነው 
ኢዮብ በእግዚአብሔር ሕግ ውስጥ ፍጹም ሰው - አገልጋይ ፣ ክቡር ፣ የተከበረ አገልጋይ - እግዚአብሔር “በምድር ላይ እርሱን የመሰለ የለም” 
እስከሚል ድረስ ፡፡ ግን የእርሱ ፍላጎት አንድ ጊዜ ... እግዚአብሔርን ለማየት ፡፡ እሱ አምላክ እንዳለ ያውቅ ነበር ፣ እናም እሱን ማየት እንደሚፈልግ 
ተሰማው ፣ ወይም በሌላ መንገድ ፣ ወደ ቤቱ በመሄድ በሩን አንኳኳ እና “ከእርስዎ ጋር መነጋገር እፈልጋለሁ” ሲል ቁጭ ፣ ተነጋገሩ እኛ እርስ 
በርሳችን እንደምናደርገው ከእርሱ ጋር ፡፡ ግንዛቤ አለን ፡፡ ለዚያም ነው በእነዚህ ስብሰባዎች ውስጥ የምንገኘው ፣ ተሰብስበን ሃሳባችንን 
የምንገልፅበት ፡፡ እና እርስ በእርሳችን ስንወያይ በደንብ እናስተውላለን ፡፡ ሚኒስትሮችም ያንን ያደርጋሉ ፡፡ በሁሉም የኑሮ ደረጃ ያሉ ሰዎች 
ያደርጉታል ፣ ነገሮችን ይነጋገራሉ ፡፡

13

እና ኢዮብ ... እግዚአብሔር ለእርሱ እውነተኛ ነበር ፣ መሄድ እና በሩን ማንኳኳት እና ከእሱ ጋር ቃለ መጠይቅ ማድረግ እንደማይችል 
ለማወቅ ፈለገ ፡፡ እኛ ግን እግዚአብሔር እንደተናገረው እናውቃለን ፣ ግን እሱ ተሸፍኖ ነበር። በአውሎ ነፋስ መልክ ተሸፈነ ፡፡ ወገቡንም እንዲታጠቅ 
ለኢዮብ ነገረው ፡፡ እንደ ሰው ሊያናግረው ነበር ፡፡ እርሱም በአውሎ ነፋስ ወርዶ ኢዮብን አናገረው ፡፡ እናም በአውሎ ነፋስ ለኢዮብ ታወቀ ፣ ግን 
በትክክል አላየውም ፡፡ እሱ በዛፎቹ ውስጥ ነፋሱ ሲነፍስ እና ሲዞር ብቻ ይሰማል; ድምፁም ከአውሎ ነፋሱ ወጣ ፣ እግዚአብሔር ግን በዐውሎ ነፋሱ 
ተሸፈነ።

14



3ኃያሉ እግዚአብሔር ከፊታችን ተገልጧል

በአፍሪካ (ደቡብ አፍሪካ) አሚዎህ የሚለውን ቃል ይጠቀማሉ ፣ ትርጉሙም “የማይታይ ኃይል” ማለት ነው ፡፡ እናም በዐውሎ ነፋሱ ውስጥ 
ይህ የማይታየው ኃይል ለኢዮብ የሚናገር የሚሰማ ድምፅ ነበረው ፣ ግን የእርሱን መልክ በጭራሽ አላየውም ፡ እርሱ ግን በአውሎ ነፋስ ተሸፈነለት 
፡፡ ከመጽሐፍ ቅዱስ ታላላቆች ነቢያት መካከል አንዱ ፣ የብሉይ ኪዳን ሙሴ ፣ ከተመረጡት ፣ ከተመረጡት ፣ አስቀድሞ ከተወሰዱት አገልጋዮች 
አንዱ ፣ እርሱን ለማየትም ፈለገ ፡፡ እሱ ወደ እርሱ በጣም የቀረበ ነበር እናም ብዙ የእርሱን ታላቅ ፣ ምስጢራዊ እጁ በፊቱ ሲሄድ እና እግዚአብሔር 
ብቻ ሊያደርጋቸው የሚችላቸውን ነገሮች ሲያደርግ ተመልክቷል ፡፡ አንድ ቀን ሊያየው ፈለገ እናም እግዚአብሔር “ሂድ በዓለቱ ላይ ቆመ” አለው ፡፡

15

በዓለት ላይ ቆሞ ሙሴ ሲያልፍ አየው ፡፡ የኋላውን አየ ፡፡ እናም እሱ እንደ ሰው ይመስላል - የሰው ጀርባ ፡፡ ግን እግዚአብሔርን አላየውም ፤ 
እርሱ የእግዚአብሔርን መጋረጃ ብቻ አየ ፡፡

መጽሐፍ ቅዱስ “መቼም ቢሆን እግዚአብሔርን ያየው ማንም የለም ፣ ነገር ግን ከአብ አንድያ ልጅ የገለጸው ነው” ብሏል ፡፡ ስለዚህ ሙሴ እንደ 
ሰው ተሸፋፍኖ አየው ፡፡
16

እናም የብሉይ ኪዳን ይሖዋ የአዲስ ኪዳን ኢየሱስ ብቻ ሆኖ እናገኘዋለን ፡፡ እናም እዚህ ዶ / ር ስኮፊልድ ቃሉ ከቅጽ እየተለወጠ በግሪክ 
ውስጥ ኤን ሞርፌ የሚለውን ቃል እናገኛለን ትርጉሙም “ያልታየ እንዲታይ ተደርጓል” ማለት ነው ፡፡ የማይችል ነገር ... እዚያ እንዳለ እናውቃለን ፡፡ 
ሊሆን ይችላል-ሊታይ አይችልም ፣ ግን ግን ፣ እዚያ እንዳለ እናውቃለን። እናም የእርሱን ቅጽ ሲለውጥ ፣ ይህም ማለት ከተፈጥሮ ወደ ተፈጥሮ 
ተለውጧል ማለት ነው ... እናም ልክ ጭምብሉን ቀየረ።

አለበለዚያ እሱ እንደ ድራማ ነው; እሱ ትወና ነበር ፡፡ ጭምብላቸውን ሲለውጡ በግሪክ ቋንቋ ምናልባት አንድ ጨዋታ አንድ ተጫዋች 
በበርካታ የተለያዩ ክፍሎች ውስጥ እርምጃ ወስዶ ሊሆን ይችላል ፡፡ እና ልጄ እዚህ ትገኛለች ... ገና በሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ውስጥ ነበሩ ፣ 
ድራማ ፡፡ እናም እነሱ ... እኔ የማውቀው አንድ ልጅ ወደ አራት ያህል ክፍሎች ተጫውቷል ፣ ግን እሱ ከመድረክ ጀርባ ሄዶ ሌላ ገጸ-ባህሪን 
ለማስመሰል ለመቅረብ ጭምብሉን ይለውጣል ፡፡

አሁን ፣ መሲሑ ምን እንደሚሆን በሚመለከት የብሉይ ኪዳን ትንቢቶችን ከወሰዱ ከኢየሱስ ሕይወት ጋር ማወዳደር ይችላሉ ፣ እናም 
በትክክል ኢየሱስ እንደነበረ አግኝተዋል ፡፡ እሱ ተራ ሰው ብቻ አልነበረም; እሱ እግዚአብሔር ፣ በእውነቱ። ከተፈጥሮ በላይ ወደ ሰው ተፈጥሮአዊ 
ተፈጥሮ ተቀየረ; እርሱ ግን በሥጋ የተገለጠ ፣ በሰውም በሥጋ መሸፈኛ የተገለጠ እግዚአብሔር ነው ፡፡ እና ብሉይ ኪዳንን ትመለከታለህ።
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ዛሬ ማታ ከተለያዩ የአለም ክፍሎች ለተቀላቀሉ አድማጮች እየተናገርኩ መሆኑን አውቃለሁ ፡፡ እኛ ለማወቅ እዚህ ነን-ምን እያደረግን ነው? 
እኛ ነን .... ወዴት እየደረስን ነው? ምን እየተደረገ ነው? ይህ ሁሉ ምን ማለት ነው?

እናም አሁን እኛ እዚህ የተገኘነው እናንተ አይሁዳውያን ወንዶችና ሴቶች ... እና በቤተመቅደስ ውስጥ ያሉት ረቢዎች ካለፉት ቀናት ወዲህ 
መጽሐፍ ቅዱስን ፣ ወጎችን ከመተንተን ይልቅ ትንቢቶችን ቢመለከቱ ኖሮ ኖሮ ኢየሱስ ማን እንደሆነ ተገንዝቤያለሁ ፡፡ እነሱ ብልዜቡል ብለው 
ባልጠሩትም ነበር ፤ እነሱ በጭራሽ ባልሰቀሉት ነበር ፡፡ ግን ሁሉም በተግባር ማሳየት ነበረበት; ያ የድራማው አካል ነው ፡፡ እናም በዚህ ጉዳይ ላይ 
ታወሩ ፡፡
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ዛሬ ማታ እዚህ እንደ አብዛኞቻችሁ ወንዶች እና ሴቶች ነው ፣ ምናልባት የእኔ ዕድሜ ወይም ትንሽ ከፍ ያለ። ከዓመታት በፊት እዚህ 
አሜሪካን ታስታውሳለህ - ቻይናውያን (እዚህ ያስተዋውቁት ወንድሜ ጋር ስነጋገርበት በአእምሮዬ ይመጣሉ) ፣ እንዴት እንደነበሩ .... እንግሊዝኛ 
መናገር አልቻሉም ፣ እና እነሱ የልብስ ማጠቢያውን ያካሂዱ. እና የልብስ ማጠቢያዎን ለማጠናቀቅ ወደ የልብስ ማጠቢያው ይሄዳሉ ፡፡ የቻይናውያን 
የልብስ ማጠቢያ ባለሙያ መለያ ይወስዳል እና በተወሰነ መንገድ ይቀደደው ነበር ፡፡ የመለያውን አንድ ክፍል ይወስዱ ነበር; ሌላውን ክፍል ይወስዳል 
፡፡ ነገር ግን ንብረትዎን ለመጠየቅ ሲመለሱ እነዚያ ሁለት ወረቀቶች የእርግብ ወረቀት ማውጣት ነበረባቸው ፡፡ እና በትክክል በትክክል ካልተመረጡ 
(በምንም መንገድ መምሰል አይችሉም ፣ ምክንያቱም እሱ አንድ ቁራጭ ነበረው እና እርስዎም ሌላኛው ነበረው) ፣ እና እሱ ከተመሰለ .... ያኔ ምን 
እንደነበረ የመጠየቅ መብት ነበረዎት ያንተ. እና ከዚያ ሌላውን የውሉን ክፍል ሲይዙ የራስዎ የሆነውን አግኝተዋል ፡፡
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ሌላኛው የውሉን ክፍል ስናገኝም ዛሬ ማታ እንዲሁ ነው ፡፡ እግዚአብሔር ልጁን በቀራንዮ ለሁለት ሲቀደው ፣ ሰውነቱን ለመሥዋዕት ወስዶ 
በአንድ ወቅት በሰው ውስጥ ይኖር በነበረው ኢየሱስን መንፈስን ወደ እኛ ሲወርድ (ይኸው አምላክ ዛሬ ማታ በመንፈስ ቅዱስ አምሳል በመጋረጃ 
ውስጥ ይገኛል) ፣ እነዚያ ሁለት ቁርጥራጮች አንድ ላይ መሰብሰብ አለባቸው ፣ ከዚያ እርስዎ የውሉ አካል ነዎት ፡፡ እግዚአብሔር ራሱን ሰው 
ሲያደርግ ለሰው በተሻለ እንዲታወቅ ይህን አደረገ ፡፡

ከተወሰኑ ዓመታት በፊት አንድ ታሪክ እያነበብኩ ነበር ፣ እናም በዚህ ታሪክ ውስጥ አንድ ታላቅ ፣ ክቡር ንጉስ ተባለ .... ልክ አሁን የእሱን 
ስም እረሳዋለሁ ፡፡ ስለ ታሪኩ ለመናገር አላሰብኩም ነበር ፡፡ ምናልባት ልብ-ወለድ ነበር ፣ ግን ልንናገረው በምንፈልገው ነገር ላይ ዳራ ወደ ሚሰጠን 
ነጥብ ይመራናል ፡፡
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ይህ ንጉስ ፣ እሱ እንደዚህ አይነት ክቡር ንጉስ እና ለዚያም ተገዢዎች ታላቅ አፍቃሪ ነበር ፣ ግን አንድ ቀን ከጠባቂው እና ከንግሥናው በፊት 
“ዛሬ ለብዙ ዓመታት ለመጨረሻ ጊዜዎ ያዩኛል” አለ ፡፡

ጠባቂዎቹና መኳንንቶቹም “ጥሩ ንጉስ ፣ ለምን እንዲህ ትላለህ? መጻተኛ ለመሆን ወደ ሌላ ቦታ ወደ ሌላ ሀገር ይሄዳሉ? ”

እሱ “አይ ፣ እዚያው እቆያለሁ ፡፡ ደህና ፣ ”ከርዕሰ ጉዳዮቼ መካከል እወጣለሁ ፡፡ ገበሬ ልሆን ነው ፡፡ ከእንጨት መሰንጠቂያው ጋር እንጨት 
ልቆርጥ ነው ፡፡ እኔ በጫጩት መሬቱን ላረካ ነው ፡፡ ወይኑን ከሚቆርጡት ጋር ወይኑን እቆርጣለሁ ፡፡ ከሚያደርጉት ጋር በደንብ ለመተዋወቅ ከእነሱ 
መካከል አንዱ ለመሆን እሄዳለሁ ፡፡ እናም እወዳቸዋለሁ ፣ እና በግል ከእነሱ ጋር ለመተዋወቅ እፈልጋለሁ። እነሱ እኔን አያውቁኝም ፣ ግን ግን በዚያ 
መንገድ ከእነሱ ጋር መተዋወቅ እፈልጋለሁ ፡፡ “

በሚቀጥለው ቀን ጠዋት ተወካዮቹ .... ሕዝቡ ሁሉ ሲያዩት - ወይም በቤተመንግስት ውስጥ የነበሩትን - ዘውዱን አውልቀው በመቀመጫው 
ላይ ፣ በዙፋኑ ላይ ተኝተው ፣ ልብሱንም አውልቀው ከለበሱት ፡ በገበሬው ልብስ ላይ እና ከተራ ሰዎች መካከል ወጥተው ይሂዱ ፡፡
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አሁን በዚያች ትንሽ ታሪክ ውስጥ ያኔ ስለ እግዚአብሔር እናገኛለን ፡፡ ንጉ theን “ንጉስ እንፈልጋለን ፡፡ እንፈቅርሃለን. ንጉሥ እንድትሆን 
እንፈልጋለን ፡፡ ”



4ኃያሉ እግዚአብሔር ከፊታችን ተገልጧል

ግን እሱ በተሻለ ሁኔታ እነሱን እንዲያውቁ ከእነሱ መካከል አንዱ ለመሆን ፈለገ ፣ በትክክል እሱን ምን እንደ ሆነ በእውነቱ ፡፡ እሱ በትክክል 
ምን እንደነበረ ለእነሱ ያሳያል።

እግዚአብሔር ያደረገውም ያ ነው ፡፡ እርሱ መከራን ለመቀበል ፣ ሞትን እንዲቀምስ ፣ የሞት መውጋት ምን እንደ ሆነ ለማወቅ እና በራሱ ላይ 
የሞት ቅጣትን ለመቀበል ራሱን ከእኛ እንደ እግዚአብሔር አምላክነት ለውጧል። ዘውዱንና ልብሱን ትቶ ከእኛ አንዱ ሆነ ፡፡ እግረኞችን በዝቅተኛ 
ታጠበ ፡፡ ከድሆች ጋር በድንኳኖች ውስጥ ተቀመጠ ፡፡ አቅመ ደካማ ከሆኑት ጋር በጫካ እና በጎዳና ተኝቷል ፡፡ እርሱ በተሻለ እንዲረዳን እና እኛ 
በተሻለ እንድንረዳው ከእኛ አንዱ ሆኗል።
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አሁን ፣ በዚያ ውስጥ ይመስለኛል ፣ እራሱን መለወጥ ፣ ያደረገውን ፣ ልብ ካላችሁ በሶስት ወንዶች ልጆች ስም የመጣው መሆኑን እናገኛለን ፡፡ 
እርሱ በሰው ልጅ ስም እና በእግዚአብሔር ልጅ በዳዊት ልጅ መጣ ፡፡ የሰው ልጅ ሆኖ መጣ ፡፡ አሁን በሕዝቅኤል 2 3 ውስጥ እግዚአብሔር ራሱ 
የሰውን ልጅ ነቢዩ ሕዝቅኤልን ጠራው ፡፡ የሰው ልጅ ማለት “ነቢይ” ማለት ነው። ዘዳግም 18 15 ን ለመፈፀም በዚያ መንገድ መምጣት ነበረበት 
ሙሴ “አምላካችሁ እግዚአብሔር በመካከላችሁ እኔን የሚመስል ነቢይ ያስነሣል” ያለው ፡፡ ራሱን የእግዚአብሔር ልጅ ብሎ በጭራሽ አልጠራም ፡፡ 
በቅዱሳት መጻሕፍት መሠረት መምጣት ስላለበት እርሱ ራሱ የሰው ልጅን ጠቅሷል ፡፡
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ተመልከት ፣ እነዚያን ሁለቱን የተቀደደ ወረቀት ፣ የብሉይ ኪዳንን ትንቢት እና የእራሱ ባህሪ በትክክል አንድ እንዲሆኑ ማድረግ ነበረበት ፡፡ 
ስለዚህ እርሱ የሰው ልጅ ይመጣል ፣ በዚያ መልክ ይምጣ።

ያኔ ከሞቱ በኋላ ቀብር እና ትንሳኤ እናገኛለን ፡፡ እርሱ የእግዚአብሔር ልጅ ሆኖ በበዓለ ሃምሳ ቀን መጣ-እግዚአብሔር ፣ መንፈስ ፣ መልክ ፣ 
መንፈስ ቅዱስ። ምን እያደረገ ነበር? እሱ ራሱን እየለወጠ ነበር ፣ ራሱን በልዩ ሁኔታ ለህዝቦቹ እንዲታወቅ እያደረገ ፡፡ እንደ እግዚአብሔር መንፈስ 
ቅዱስ እርሱ የእግዚአብሔር ልጅ ሆኖ መንፈስ ቅዱስ ሆኖ በቤተክርስቲያን ዘመናት ሁሉ ለማስተዳደር መጣ ፡፡ ግን በሚሌኒየሙ ውስጥ በዳዊት 
ዙፋን ላይ ሊቀመጥ እንደ ዳዊት ልጅ ሆኖ ይመጣል - ንጉሥ። እሱ የዳዊትን ዙፋን ሊወስድ ነበር; አሁን በአብ ዙፋን ላይ ይገኛል ፡፡ እናም ፣ “እኔ 
አሸንፌዋለሁ በአባቴም ዙፋን ላይ እንደተቀመጥኩ ያሸነፈ ከእኔ ጋር በዙፋኔ ላይ ይቀመጣል” ብሏል። ስለዚህ እሱ ... በሚሊኒየሙ ውስጥ እርሱ 
የዳዊት ልጅ ይሆናል። ምንድነው ይሄ? ያው አምላክ ሁል ጊዜ ጭምብሉን መቀየር ብቻ ነው ፡፡
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እኔ ለባለቤቴ ባል ነኝ ፡፡

ሲሮፊኒካዊቷ ሴት “አንተ የዳዊት ልጅ ፣ ማረኝ!” እንዳለች አስተውለሃል? እሱ .... በጭራሽ እንኳን በጭራሽ አላሰናከለውም ፡፡ እርሷ እሱን 
ለመጥራት ምንም መብት የላትም; የዳዊት ልጅ በመሆኗ በእርሱ ላይ ምንም ጥያቄ አልነበረችም ፡፡ እርሱ ... ለአይሁዳዊ የዳዊት ልጅ ነው ፡፡ እና 
አሁን ፣ እሱ ይመጣል ... ግን ጌታ ብላ ስትጠራው እርሱ ጌታዋ ነበር ከዛ የጠየቀችውን አገኘች ፡፡ አሁን ፣ እንደ .... እሱ ራሱ ራሱን እየቀየረ ነበር።

25

አሁን እኔ ቤቴ ውስጥ ሶስት የተለያዩ ሰዎች ነኝ ፡፡ በቤቴ ውስጥ ባለቤቴ በእኔ ላይ እንደ ባል ጥያቄ አቀርባለሁ ፡፡ እዚያ ያለች ሴት ልጄ ፣ 
እንደ ባል ምንም ዓይነት የይገባኛል ጥያቄ የላትም ፤ እኔ አባቷ ነኝ ፡፡ እና እዚያ የእኔ ትንሽ ልጅ ፣ እኔ አያቱ ነኝ; ስለዚህ አባት ብሎ የመጥራት መብት 
የለውም ፡፡ እኔ የእርሱ አባት አይደለሁም; ልጄ አባቱ ነው ፡፡ እኔ አያቱ ነኝ ግን አሁንም ያው ሰው ነኝ ፡፡
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እና እግዚአብሔር ፣ እሱ የሚያደርገውን ፣ እሱ ብቻ ወደዚያ ትውልድ ለመሆን ፣ እራሱን ለዚያ ህዝብ እንዲያውቅ ራሱን ይለውጣል። እናም 
ዛሬ ማታ እኛ እዚህ ተገኝተናል ይህ ነው: - እግዚአብሔር በምን መንገድ ለዚህ ህዝብ እና በዚህ ጊዜ እንዲታወቅ ማድረግ አለበት? ጭምብሉን 
ይለውጣል; እሱ ተግባሩን ይለውጣል ፣ ግን ዝንባሌውን አይለውጠውም። እሱ ተፈጥሮውን አይለውጥም; ጭምብሉን ከአንዱ ወደ ሌላው ብቻ 
ይቀይረዋል ፡፡ እሱ የሚያደርገው እርሱ ማን እንደሆነ እና ምን እንደ ሆነ ለማወቅ እንዲችሉ ለሰዎች ራሱን የበለጠ በግልፅ ለማሳየት ነው ፡፡

በዕብራውያን 1 እናነባለን-“እግዚአብሔር በብዙ ጊዜና በልዩ ልዩ ጠባይ ለአባቶች በነቢያት ተናገረ ፣ ግን በመጨረሻው ዘመን በልጁ በኢየሱስ 
በኩል።” አሁን ፣ ነቢያት ፣ ኢየሱስ እዚህ በምድር በነበረ ጊዜ እነሱ አማልክት ነበሩ ፡፡ “እነዚያን የእግዚአብሔር ቃል የመጣባቸውን እነዚያን 
አማልክት ትላቸዋለህ ፣ እናም ቅዱሳን ጽሑፎች ሊሰበሩ አይችሉም” ብለዋል ፡፡ የእግዚአብሔር ልጅ ሆኖ ሳለ ያኔ እንዴት እሱን ማውገዝ ይችላሉ? 
ተመልከት?
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የእግዚአብሔር ቃል ለእያንዳንዱ ዘመን ተመድቧል - ምን መሆን እንዳለበት; እና ኢየሱስ የነቢያቶች ሁሉ ፍጻሜ ነበር ፡፡ “በእርሱ የመለኮት 
ሙላት በአካል ኖረ” በእርሱ ውስጥ ነበር ፡፡
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እሱ በዮሴፍ ውስጥ የነበረው እሱ ነበር ፡፡ እሱ በኤልያስ ውስጥ የነበረው እሱ ነበር ፡፡ እርሱ በሙሴ ውስጥ የነበረው እርሱ ነው ፡፡ እሱ 
በዳዊት ውስጥ የነበረ ፣ እሱ ውድቅ የሆነ ንጉስ ነበር ፡፡ የገዛ ወገኖቹ ንጉስ አድርገው አልተቀበሉትም ፡፡ እና ከአደባባዮች ሲወጣ አንድ ትንሽ 
የተጎሳቆለ ሰው እየተዘዋወረ መንግስቱን ፣ ስርዓቱን አልወደደም ፣ እርሱም ተፋበት ፡፡ ጠባቂዎቹም ጎራዴውን ጎትተው “ያንን የውሻ ጭንቅላት በእሱ 
ላይ እተወዋለሁ ፣ በንጉ ላይ ምራቃቸውን ተፉ?”

እናም ዳዊት ፣ ምናልባት በወቅቱ ምን እያደረገ እንዳለ ሳያውቅ ፣ ግን ተቀባ ፣ እናም “ተውት ፡፡ እግዚአብሔር ይህን እንዲያደርግ ነግሮታል ፡፡ 
” እርሱም በተራራው ላይ ወጥቶ ውድቅ የሆነ ንጉሥ ኢየሩሳሌምን አለቀሰ ፡፡

ከዚያ በኋላ ከተወሰኑ መቶ ዓመታት ወዲህ የዳዊት ልጅ በጎዳናዎች ላይ ተፍቶበት በዚያው ተራራ ላይ ኢየሩሳሌምን እየተመለከተ በተራራው 
ላይ እንደነበረ አስተውለሃል ፣ የተጠላ ንጉስ እና “ኢየሩሳሌም ፣ ስንት ጊዜ እሻለሁ? ዶሮ ጫጩቶን እንዳሳደጓት አንቺን አንቺን ግን አንቺን 
አላከብርሽም?

ዕብራውያን 13:8 “ትናንትም ፣ ዛሬም እስከ ዘላለም ያው እርሱ ነው” ስላለ እርሱ ተፈጥሮውን በጭራሽ አልለውጠውም ፡፡ ከኃጢአት ሊያድን 
እግዚአብሔር ሊሞት ሥጋ ሆነ ፡፡ ለዚያም ነው ራሱን ወደ ሰውነት የለወጠው ፡፡
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በቅዱስ ዮሐንስ 12:20 ውስጥ እናያለን ፣ ግሪኮች ስለ እርሱ ሰምተው ነበር ፡፡ አሁን ፣ እርሱን እሱን ለማየት ልባቸው ከሚቃጠል በስተቀር 
ማንም ስለ እርሱ መቼም ሊሰማ የሚችል የለም ፡፡ እንደ ኢዮብ እና እንደ ጥንቶቹ ነቢያት ሁሉ እርሱን ለማየት ይፈልጉ ነበር ፡፡ ስለዚህ ይህ ግሪክ 
እሱን ለማየት መጣ ፡፡ ከቤተሳይዳ ወደ ነበረው ወደ ፊል Philipስ መጥተው “ጌታ ሆይ ፣ ኢየሱስን እናየዋለን” አሉት ፡፡



5ኃያሉ እግዚአብሔር ከፊታችን ተገልጧል

ግሪኮች እሱን ሊያዩት ፈለጉ; እርሱ ግን በሰው ልጅ ቤተ መቅደስ ውስጥ ነበርና ሊያዩት አልቻሉም ፡፡ እግዚአብሔር ዓለምን ከራሱ ጋር 
በማስታረቅ በክርስቶስ ነበር ፡፡
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አሁን ፣ በዚህ ውስጥ እነዚህ ግሪኮች እሱን ሊያዩት እንደማይችሉ እናገኛለን ፡፡ እና ከዚያ በኋላ ኢየሱስ ለእነሱ የተናገራቸውን ቃላት ልብ በል; 
እሱ “አንድ የስንዴ በቆሎ መሬት ውስጥ ካልወደቀና ካልሞተ በስተቀር ብቻውን ይቀራል” ብሏል ፡፡ በሌላ አገላለጽ በሰው አካል ውስጥ ተሸፍኖ 
ስለነበረ በወቅቱ በነበረው ጭምብል ውስጥ በለውጡ ውስጥ በጭራሽ ሊያዩት አይችሉም። ግን ይህ የስንዴ እህል መሬት ላይ ሲወድቅ ያኔ ሁሉንም 
ዘሮች ያወጣል ፡፡ በእርግጥ ወደ አይሁድ የተላከው በእርግጥ በዚያን ጊዜ ነው ፣ ግን ይህ የስንዴ እህል መውደቅ አለበት። በሰው ሥጋ ተሸፍኖ 
እግዚአብሔርን ከማያምኑ ተሰውሮ ለአማኞች የተገለጠ ፡፡

በዮሐንስ 1: በመጀመሪያ ቃል ነበረ ፣ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ ፣ ቃልም እግዚአብሔር ነበረ።31

ቃልም ሥጋ ሆነ ፣ በመካከላችንም ኖረ (እኛም አየነው ... የአብ አንድያ ልጅ) ፣ ጸጋ የሞላበት ....

አሁን በመጀመሪያ ቃል ነበረ ፡፡ ቃል የሚገለጽ ሀሳብ ነው ፡፡ በመጀመሪያ እርሱ እግዚአብሔር እንኳን አልነበረም ፡፡ አሁን የዛሬ የእንግሊዝኛ 
ቃላችን “አምላክ” ማለት “አምልኮ” ማለት ነው። ለአእምሮ እንዴት ግራ ያጋባል ፡፡ አንድን ሰው አምላክ ማድረግ ይችላሉ ፡፡ ማንኛውንም ነገር 
አምላክ ማድረግ ይችላሉ ፡፡ በብሉይ ኪዳን ግን በዘፍጥረት 1 በመጀመሪያ እግዚአብሔር ... ቃሉ ጥቅም ላይ ውሏል ኤሎሂም ፡፡ ኤሎሂም ማለት 
“ራሱን የቻለ” ማለት ነው ፡፡ ኤሎሂም የሚለው ቃል ለቃሉ አምላካችን ምን ልዩነት አለው ፡፡ ኤሎሂም ማለት “ራሱን የቻለ” ማለት ነው ፡፡

እኛ እራስን መኖር አንችልም ፡፡ ሁሉን ቻይ ፣ ሁሉን ቻይ ፣ ሁለንተናዊ ፣ ሁሉን አዋቂ ልንሆን አንችልም። ያ ኤሎሂ ያንን ሁሉ ይገልጻል። እኛ 
መሆን አንችልም ፡፡ አምላክ / ህንፃው / ህንፃው ያደረጉት ዛፍ በራሱ በራሱ የሚኖር አይደለም ፡፡

ስለዚህ እግዚአብሔር በመጀመሪያ ሕይወት ነበረ ፣ ዘላለማዊ ነው ፡፡ በእርሱ ባሕሪዎች ነበሩት እነዚያም ባሕሪዎች ቃላት ሆኑ ቃሉም ሥጋ 
ሆነ ፡፡ ኢየሱስ ቤዛ ነበር ፡፡ ቤዛ ማድረግ ደግሞ “መመለስ” ማለት ነው። እና እሱን መመለስ ካለበት ፣ ወደ እሱ የሚመለስበት ቦታ መሆን ነበረበት 
፡፡ ስለዚህ ፣ አየህ ፣ ሁሉም ሰዎች በጭራሽ ሊያዩት አይችሉም ፣ ምክንያቱም ሁሉም ሰዎች በእግዚአብሔር ሀሳብ ውስጥ መጀመሪያ ላይ ስላልነበሩ 
፣ ይመልከቱ።

32

ካህናቱን ተመልከቱ! እርሱ በትክክል በቃሉ ራሱን ሲገልጽ ባዩ ጊዜ እርሱ ምን እንደነበረ ፣ “ብzeልዜቡል ነው” አሉ ፡፡ ያ ተፈጥሮአቸው የት 
እንደነበረ አሳይቷል; በዘመኑ አስተሳሰብ ውስጥ ነበር ፡፡ ትንሹ ጋለሞታ ግን በበሩ ተገናኝቶ ሲነግራት እሷ ያደረገችውን ነገር በመናገር መሲህያዊ 
ምልክቱን ሲገልጽ ለምን ጌታ ሆይ እኔ ነቢይ እንደሆንኩ አውቃለሁ ፡፡ እኛ መሲሑን እናውቃለን; ሲመጣም እነዚህን ሁሉ ይነግረናል ፡፡ የቅዱሳት 
መጻሕፍትን ብቃቶች ስላሟላ እርሷ እርሷ መሲሕ ፣ የተቀባው እንደ ሆነ ታውቀዋለች ፡፡ አታይም? ሁለቱ ወረቀቶች አብረው ይመጡ ነበር ፡፡ 
“መሲሑ ሲመጣ እናውቃለን ....”

33

አሁን ፣ እግዚአብሔር እንደ ሻጋታ ይህን የተወሰነ የደወል ደወል ለማግኘት ይህንን እና ያንን ማባዛት ነበረበት ፣ ግን ኢየሱስ ዘወር ብሎ “እኔ 
ከእናንተ ጋር የምናገረው እኔ ነኝ” ሲል እንደዚህ ያለ አገላለጽ አልነበረም ፣ “ቤልዜቡል።” የውሃ ገንዳዋን ትታ ወደ ከተማዋ ሮጣ በመሄድ 
“ያደረግሁትን ነገር የነገረኝን ሰው ኑና እዩ ፡፡ እርሱ ራሱ መሲህ አይደለምን? ” ተመልከት?
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አሁን ፣ ይህ ምን አደረገ ፣ የድሮውን መጽሐፍ ለኢየሱስ ከሰጣት ተሞክሮ ጋር በማስቀመጥ ፣ ምን አደረገ? መሲሑን አደረገው ፡፡ እና 
አስተውለሃል? በመጀመሪያ ኃጢአቷ ይቅር ተባለች ፣ ምክንያቱም በመጀመሪያ ቤዛ ሆና ነበርና; ምክንያቱም እሷ በመጀመሪያ በእግዚአብሔር 
አስተሳሰብ ውስጥ ነበረች ፡፡ የተገለጠውን የቅዱሳን መጻሕፍት የይሖዋን ማንነት ሲገለጥ ባየች ጊዜ አድኖዋታል ወይም መልሷታል ፡፡ እሱ ምንድነው

አሁን ፣ ኢየሱስ ሲመጣ ፣ የኖህን መልእክት ይዞ ቢመጣ ኖሮ ባልሰራ ነበር መርከብ መሥራት እና ተንሳፈፈ ፡፡ ባልሰራ ነበር ፡፡ ግን ያ - ኖህ 
የእግዚአብሔር ድርሻ ነበር ፡፡ እሱ ልዩ ነበር ፣ ምክንያቱም እሱ ልዩ ነበር። እና መልእክቱ በግልፅ እየተገለጠ ስለሆነ ቃሉ ልዩ ነበር ፡፡ እሱ ባልሠራ 
ነበርና የሙሴን መልእክት ይዞ መምጣት አልቻለም ፡፡ በተገለጠው ክፍል ውስጥ ሙሴ እግዚአብሔር ነበር ፡፡ ለዚያ ሰዓት የተገለጸው ቃል እርሱ 
ነው ፡፡ ኢየሱስ ግን በዚያ ውስጥ ሊመጣ አልቻለም ፡፡ መጽሐፍ ቅዱስ በዚያ መንገድ እንደሚመጣ በጭራሽ አልተናገረም ፡፡ ነገር ግን በትክክል 
እንደሚገለፀው ኪዳኑ እንደሚገለፀው ሲመጣ ያን ጊዜ ሊቤableት የቻሉት ሁሉ አመኑ ፡፡ የእግዚአብሔር ሀሳቦች ስለነበሩ ፡፡ በመጀመሪያ የእርሱ 
ባህሪዎች ሥጋ እና ቤዛ ሊሆኑ ችለው ወደ እግዚአብሔር ተመልሰዋል ፡፡ “እሱን ለተቀበሉት ሁሉ የእግዚአብሔር ልጆች የመሆን ኃይል ሰጣቸው” 
ምክንያቱም ሊዋጁ ስለቻሉ። በመግለጫው ውስጥ ከመጀመሪያው ነበሩ ፡፡
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እዚህ ጥቂት ቆም ብለን ብንችል (ቢቻል ኖሮ) እናም ስለዚያ ምሽት ማሰብ ፣ ስለ ሰዓት መልእክት ፣ ስለ ይሖዋ የተገለጹ ሀሳቦች .... ዓለም 
ከመፈጠሩ በፊት ስሞቻችን እንደተጠሩ ተነገረን ፡፡ በበጉ የሕይወት መጽሐፍ ላይ። ያኔ መጀመሪያ እንደ ተናገርኩ ፣ አንደኛው ለሌላው ለምን 
ያልተለመደ ነው የሚለውን ሁለቱን ወገኖች ማየት እንችላለን ፡፡ በዚያ መንገድ መሆን አለበት ፡፡ ሁልጊዜ ነበር; ሁልጊዜ በዚያ መንገድ ነበር; እና 
እንደዚያ ሁልጊዜ ይሆናል። እርሱ ቃል ነበር ፣ ቃልም ሥጋ ሆነ ፣ በመካከላችንም ኖረ።
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አሁን እግዚአብሔር በ-በብሉይ ኪዳን ዘመን ውስጥ ለህዝቦቹ በተለያየ መልክ ከተገለጠ በኋላ በአሮጌው የባጅ ቆዳዎች ጀርባ ላይ ራሱን 
እንደሸፈነ እግዚአብሄርን በምሕረት መቀመጫው ላይ በባጅ ቆዳዎች ተደብቆ እናገኘዋለን ፡፡ ያ ሰሎሞን የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ ሲቀድስ እና 
እነዚህ የባርኔጣ ቆዳዎች እዚያው ላይ በተንጠለጠሉበት ጊዜ ፣ እንደ እሳት አምድ እና እንደ ደመና እንደገባ ፣ ወደ ኋላም ወደ ታች እንደወረደ 
መጋረጃው እንዴት እንደነበረ እናገኘዋለን። እራሱን ወደ ውጭው ዓለም ፡፡ እስራኤል ግን ወደዚያ መመለሱን በእምነት አወቀ ፡፡ የትኛውም አረማዊ 
ዓለማት የሚናገረው ነገር ምንም ይሁን ምን እርሱ እንዳለ ያውቁ ነበር። እርሱ ከማያምነው ተሰውሮ ነበር ፣ አማኙ ግን በእምነት ወደዚያ መመለሱን 
ያውቃል ፣ ምሕረት አደረጉ ፡፡ እርሱም ታላቅ ሚስጥር በሆነው የምህረት መቀመጫው ላይ ነበር ፡፡
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ያውቃሉ ፣ በብሉይ ኪዳን ከዚያ ቆዳ በስተጀርባ ለመግባት ሞት ነበር ፡፡ አሁን ከጀርባው መቆየት ሞት ነው ፡፡ ከዚያ ወደ ክብሩ ለመግባት 
ሞት ነበር ፣ አሁን ከክብሩ መራቅ ሞት ነው ፡፡ ያ የሆነው በእርግጥ ፣ በቀራንዮ መጋረጃው በተሰጠበት ወቅት ፣ መከለያው በተከራየ ጊዜ ፣ የድሮው 
መጋረጃ ነበር። አሁን ከእሱ መገኘት ውጭ ሞት ነው። ከዚያ ፣ ወደ እርሱ ፊት ለመግባት ሞት ነበር ፣ ይመልከቱ። እሱ ወደ ፊት እና ወደ ፊት 
ይለወጣል ፣ እና በምን ቀን ውስጥ እንደምንኖር ለማየት ቅዱሳት መጻሕፍትን ማግኘት አለብዎት ፡፡

38



6ኃያሉ እግዚአብሔር ከፊታችን ተገልጧል

አሁን መጋረጃው በቀራንዮ በሚከራይበት ጊዜ የምህረት መቀመጫው በግልጽ ታይቷል ፣ ግን ምን ሆነ? በደሙ እየፈሰሰ በቀራንዮ ላይ 
ተንጠልጥሎ ነበር ፡፡ በመቅደሱ መንጻት እና በምህረት መቀመጫው መርጨት በየዓመት ደምን እንደወሰዱ እግዚአብሔር እዚያ በታላቁ ፣ በመብረቅ 
ኃይሉ ፣ የድሮውን የባጃር መጋረጃ ከላይ እስከ ታች ፣ እና የምሕረት ወንበሩን ከፈለ ፡፡ ወደ ግልፅ እይታ መጣ ፡፡ እውነተኛው የእግዚአብሔር በግ 
በእውነተኛው የምሕረት መቀመጫው በቀራንዮ ላይ በግልፅ እይታ ተንጠልጥሎ ነበር ፣ እግዚአብሔር ራሱ ዋጋውን ከፍሎ ከእኛም አንዱ ሆኖ ከእኛ 
ጋር ለመተዋወቅና እኛንም ለመተዋወቅ ሰው ሆኖ ራሱን አሳይቷል ፡፡ እሱ ፡፡
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በዚያ የስርየት ቀን የምሕረት መቀመጫው በእስራኤል ሁሉ ፊት ይታየው ነበር ፡፡

ግን ወዮ ፣ በዚያ ቀን የነበሩ የቤተክርስቲያን አባቶች ወጎች በባህሎቻቸው እውነተኛውን የምህረት ወንበር ከሰዎች የሸፈኑ ነበሩ ፡፡ ቅዱሳት 
መጻሕፍትን ቢያውቁ ኖሮ እያንዳንዱ ቁራጭ እንደ ቻይናውያን መለያ ይመጣ ነበር ፡፡ የብሉይ ኪዳን ትንቢት ተፈጽሞ ነበር ፣ እናም ነበር። ቅዱሳት 
መጻሕፍትም ቢማሩአቸው ኖሮ የምህረት ወንበሩን ባዩ ነበር ፡፡
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እዚህ ሙሴ እንደተናገረው እስከ ዛሬ ድረስ ተሸፋፍነዋል ፡፡ አሁንም በልባቸው ላይ ነው; አያዩትም ፡፡

እርሱ ግን እርሱ እግዚአብሔር ፣ ስቃዩ እና ስርየቱ ነበር። እርሱ በእውነተኛው እይታ ውስጥ የቆመ እውነተኛ የምሕረት ወንበር ነበር ፡፡41

መዝሙሩን ስንዘምር

እነሆ! በግልፅ እይታ እርሱን ተመልከት

እዛ ኃያል ድል አድራጊ እርሱ ነው

መጋረጃውን ለሁለት ስለከፈለው ፡፡

እነሆ ፣ እርሱ ከምእመናን ፊት ለፊት ተንጠልጥሎ የምሕረት መቀመጫው መጣ ፡፡ ግን እነሱ በታዋቂው አስተያየት ስር ስለሆኑ .... አሁን ፣ 
ወንዶች እና ሴቶች እና የዚህ ስብሰባ ልዑካን ፣ ያለ ሰው አክብሮት ይህን ማለት እፈልጋለሁ ፡፡ ግን ዛሬ ባለው እይታ ፣ ለዛሬ እዚህ ከያዝነው አንጻር 
፣ የአባቶች ፣ የቤተክርስቲያን አባቶች ወጎች ይህንን ከብዙ ሰዎች እንዳይሰውሩት ፈርቻለሁ ፡፡ መንፈስ ቅዱስ እንደ ተነገረው በዚህ በመጨረሻው 
ቀን ስለመጣ እና መጋረጃው ስለ ተከራየ ፣ ብዙ ሰዎች የአባቶቻቸውን ወግ ለመስቀል ይሞክራሉ ፣ ለዚህም ነው ይህንን እጅግ ከፍተኛ ደስታ ፣ ሰላም 
እና ዛሬ ቤተክርስቲያን ያሏትን ነገሮች ማየት የማይችሉት ፡፡ ግን ለሚያምኑ ሰዎች በግልፅ ነው ፡፡ የዛሬውን ቃል የተገባውን ቃል ቃሉን ሸሸገው ፡፡

አሁን ወጎቹ መጋረጃ አደረጉ ፡፡ የተአምራት ዘመን አል isል አሉ ፡፡ በምትኖርበት በቱክሰን ፣ አሪዞና ውስጥ አንድ ጥሩ ፣ ባህላዊ ሰው የሆነ 
አንድ ሰው አነጋግሮኛል ፡፡ እኔ ራማዳ ላይ ስብሰባ ነበር ነበር; ጌታ ኢየሱስ ተገኝቶ ታላላቅ ነገሮችን ባደረገበት የነጋዴዎች ስብሰባ ላይ እናወራ ነበር 
፡፡ እናም ይህ ክርስቲያን ገር የሆነ ሰው ወደ እኔ መጥቶ (የቤተክርስቲያኗ አገልጋይ ፣ ጥሩ ሰው) ብሎ “ወንድም ብራናም ፣ ሐዋርያዊ ዘመንን ለህዝቡ 
ለማቅረብ እየሞከሩ ነው” እና “መቼ ሐዋርያዊ ዘመን አቆመ ፡፡
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እናም “ወንድሜ ሆይ ፣ በሐዋርያዊ ዘመን በቅዱሳት መጻሕፍት ውስጥ ሲያበቃ እንዲያሳየኝ እባክህ” አልኩ ፡፡ እኔ እንዲህ አልኩ ፣ 
“የሐዋርያዊው ዘመን የተጀመረው በጴንጤቆስጤ ዕለት ነው ፣ እናም አለው .... ጴጥሮስ በጴንጤቆስጤ ዕለት' ተስፋው ለእናንተ ፣ ለልጆቻችሁ 
እንዲሁም በሩቅ ላሉት ነው አምላካችን እግዚአብሔር የሚጠራቸውን ሁሉ። መቼ ቆመ? እግዚአብሔር አሁንም የሚጠራ ከሆነ ሐዋርያዊ ዘመን 
አሁንም በስራ ላይ ነው ማለት ነው። ”

እናም እንደዚያ ነው ህዝቡ ያኔ እንደነበረው በአዛውንቶች ወግ ፣ ብዙ ሰዎችን በጭፍን ለመሸፈን የሚሞክርበት ፡፡ እናም ህዝቡ ለምን እንደ 
ተደሰተ እና እንደተደሰተ ማየት ተስኖታል። እና እነዚህ ስብሰባዎች እንደዚህ ያልተለመዱ እና ለሌሎች ሰዎች እንግዳ ነገር ናቸው ምክንያቱም እነሱ 
ስለሚያዩ ነው ፡፡ እነዚያን መሰናክሎች ሰበሩ; በእነዚያ መጋረጃዎች ውስጥ ሰብረው ወደ እግዚአብሔር ፊት በመግባት የዚህ ሰዓት የተገለጠው ተስፋ 
በሕዝብ ፊት ሲገለጥ በሚያዩበት ስፍራ ነበር ፡ እግዚአብሔር የገባውን ቃል ይመለከታሉ ፡፡
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በኢዮኤል 2:28 ውስጥ ፣ በመጨረሻው ዘመን በሕዝቡ ላይ የመጨረሻ የዝናብ ዝናብ እንደሚኖር በእነዚህ የመጨረሻ ቀናት ተስፋ ሰጠ ፡፡ እኔ 
እንደማስበው እዛው የግሪክ ቃል ኬኖስ ያለ ይመስለኛል ፣ ትርጉሙም “እራሱን ባዶ አደረገ” ማለት ነው ፣ እኛ እንደምንለው ሳይሆን ፣ ልክ እንደ 
ባዶ ነገር የሆነ ሰው ውስጥ የሆነ ነገር እንዳለ ፣ ግን እራሱን አፈሰሰ ፡፡ እሱ የእርሱ ሞርፎን ተቀየረ ፡፡ ከነበረበት ወደነበረበት ተለውጧል ፡፡ 
ተፈጥሮውን በጭራሽ አይለውጠውም ፡፡
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ግን በጴንጤቆስጤ ዕለት ራሱን ከሰው ልጅነት ወደ እግዚአብሔር ልጅነት ተቀየረ። እርሱ የመጣው ከሕዝቡ ጋር አይደለም ፣ እርሱ በሕዝቡ 
ውስጥ መጥቷል ፣ አየ ፣ በዚያ ታላቅ ዘመን አገልግሎቱን ለማከናወን ያው እግዚአብሔር ነው ፡፡

እሱ ቀን ወይም ሌሊት የማይሆን ቀን እንደሚመጣ በመጽሐፍ ቅዱስ ተንብዮአል ፣ ግን በማታ ሰዓት ብርሃን መሆን አለበት ፡፡ አሁን ፀሐይ ፣ 
በጂኦግራፊያዊ ሁኔታ በምስራቅ ወጣች እና ወደ ምዕራብ ትገባለች ፡፡ ሁል ጊዜ ያው ፀሐይ ነው ፡፡
45

አሁን ፣ ወልድ ፣ ወልድ ለእስራኤል በተስፋው ቃል መገለጥ እራሱን ሲገልጽ ለምስራቅ ሰዎች .... የጨለማ ቀን አጋጥሞናል ፡፡ አብያተ 
ክርስቲያናትን እና ቤተ እምነቶችን ለመሥራት እና ለመቀላቀል በተሃድሶዎቹ እና በመሳሰሉት ውስጥ በቂ ብርሃን አግኝተናል ፡፡ ገብተህ ሕፃናትን ሳም 
፤ እና አሮጌውን ያገቡ; እናም ሙታንን እና የመሳሰሉትን ይቀብሩ; እና በቤተክርስቲያን ውስጥ ኑሩ ፡፡ በምሽቱ ግን “ብርሃን ይሆናል” ሲል “በማታ 
ሰዓት” አለ። እና ምንም ቅዱስ ቃል ሊሰበር አይችልም። እና ራሱ ያፈሰሰው ይኸው ልጅ ፣ በበዓለ ሃምሳ ቀን ፣ ኬኖዎች ፣ በማታ ሰዓት ተመሳሳይ 
ነገር ለማድረግ ቃል ገብተዋል ፣ ተመልከት። በተስፋው መሠረት ነው ፡፡

መለያውን አንድ ላይ ያግኙ ፡፡ ምን እየሆነ እንዳለ ይመልከቱ ፣ እና እሱ ቃል የገባውን ይመልከቱ ፣ ከዚያ እኛ ያለንበት ቦታ ታያላችሁ። ነገሩን 
አንድ ላይ ያግኙ ፡፡ የዚህን ታላቅ እና ኃያል ይፋ ሲያደርጉ ማየት ይችላሉ ፡፡ ወጎች በእነዚህ ትንቢት ከተነገሩት ታላላቅ ነገሮች ሕዝቡን እንደገና 
አሳወሯቸው ፡፡



7ኃያሉ እግዚአብሔር ከፊታችን ተገልጧል

ሙሴ በእሳት ከተያያዘው ተራራ በወጣ ጊዜ ... ምሳሌው እንዴት ውብ ነበር ፡፡ ሙሴ ወደ ግብፅ ወርዶ ጌታ እግዚአብሔር በ እኔ ነኝ 
እንደጎበኘው ለቤተክርስቲያን አባቶች ነግሯቸዋል ፡፡ ያ ስም ወቅታዊ ነው ፣ እኔ እንደሆንኩ አይሆንም ፣ ግን እኔ ነኝ ፣ መቼም ያው ፣ ትናንትም ፣ 
ዛሬም እስከዘላለምም ያው። እሱ በአሁኑ ጊዜ ውጥረት አለው። እሱ .... ያ ከዕብራውያን 13 8 ጋር ይነፃፀራል “ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትም ዛሬም 
እስከዘላለምም ያው ነው።”
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አሁንም በትንቢት የተነገረው ቃል እና በዚያ ቃል መመካከር የነበረበት ምእመናን ፣ የዛሬውን ተሞክሮ ... “ተሃድሶዎቹ ነበሩት ፡፡” ኦህ ግን ይህ 
ሌላ ቀን ነው ፡፡ የምንኖርበትን ቀን ይመልከቱ!
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በምድር በመጣበት ዘመን ሙሴ በመጣበት ወይም በነቢያት ሁሉ በመጣበት መንገድ እርሱ መምጣት እንዳልቻለ ሁሉ ፡፡ አልተነበየም ፡፡ 
እናም በዚህ በመጨረሻው ዘመን ፣ በዚህ መንገድ እንደሚመጣ ይተነብያል ፡፡ በሉተር መነቃቃት መልክ ሊመጣ አይችልም; በዊስሊ መነቃቃት 
መልክ ሊመጣ አይችልም ፡፡ የመልሶ ማቋቋም ሰዓት ነው ፡፡ ወደ መጀመሪያው የፀሐይ ብርሃን ፣ ወደ መጀመሪያው መመለስ ያለበት ጊዜ ነው ፡፡

ኦ ፣ እኛ በዚያ ላይ ቅዱሳት መጻሕፍትን እንዴት እንደምናደርግ! እና እርስዎ የሃይማኖት ምሁራን (ከየትኛው የዓለም ክፍል ነዎት) ፣ ያ እውነት 
መሆኑን ያውቃሉ ፡፡ ቃልኪዳን ነው ፡፡ ያ ነው ህዝቡን ያልተለመደ ያደርገዋል ፡፡ እርስዎ የሚሏቸውን ያልተለመዱ ኳስ የሚያደርጋቸው ያ ነው ፣ 
ምክንያቱም እነሱ .... እሱ ነው ... መጋረጃው ከባህሎቹ ተከፍቷል እነሱም ያዩታል ፡፡ ትናንትም ፣ ዛሬም እስከዘላለምም ያው ነው ፡፡ እሱ 
የእግዚአብሔር ቃል ነው ፣ እናም እኛ ወደዚያ መሄድ አንችልም ፣ ምክንያቱም ቅዱሳት መጻሕፍት ሊሰበሩ አይችሉም ፡፡

አዎ ፣ እራሱን ወደ ህዝቡ ባዶ እንደሚያደርግ ቃል ገብቶልናል ፣ እናም ትናንት ፣ ዛሬ እና ለዘለአለም ያው ነው።

ሙሴ ወደ ግብፅ ከወረደ በኋላ ይህንን ከተናገረ በኋላ አብ በተመሳሳይ የእሳት ዓምድ ወደ ሲና ተራራ በመምጣት መልእክቱን አረጋገጠ እና 
ተራራውን በእሳት አቃጥሏል ፡፡ ተስፋ የሰጠንን አስተውለናልን? በቃሉ አወጣው ፡፡ እሱ ትእዛዛቱን ነበረው ፣ እናም ይህ ትእዛዝ እንዲኖርለት ፣ እሱ 
ነበረበት ....
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ትእዛዛቱ ቃል ነበሩ; ቃሉ እስካሁን ድረስ ወደ ሰዎች አልመጣም ነበር ፡፡ ስለዚህ ቃሉ ሁል ጊዜ ወደ ነቢዩ ይመጣል እርሱም ለዚያ ሰዓት ነቢዩ 
ነበር ፡፡

እንደ ኢየሱስ ቃል ነበር ፡፡ ቃሉ ሁል ጊዜ ሳይደክም ወደ ነቢዩ ስለሚመጣ ዮሐንስ ነቢይ ነበር ፣ ኢየሱስም በውኃ ውስጥ ወደ እርሱ መጣ ፡፡ 
ቃሉ ወደ ....

ስለዚህ ሙሴ ፣ ቃሉ ወደ እሱ መጣ ፣ ትእዛዛቱ ነበሩት እርሱም ነበረው ፡፡49

ቃሉ ሙሉ በሙሉ ስላልተገለጠ ለምን ቃሉ ከመስጠቱና ከመገለጡ በፊት ሙሴ ፊቱን መሸፈን ነበረበት ፡፡ አንድ ነገር እንደተከሰተ ያውቁ ነበር 
፣ ግን “ሙሴ ይናገር እንጂ እግዚአብሔርን አይናገር” እስከሚሉ ድረስ (ጩኸቱ እና ነጎድጓድ) ምን እንደነበረ አላወቁም ፡፡

እግዚአብሔርም “ደህና ፣ ያንን አደርጋለሁ ፡፡ ከዚህ በኋላ ከዚህ በኋላ እንደዚህ አልመጣም ፡፡ እኔ ነቢይ እልክላቸዋለሁ ፡፡ ስለዚህ እሱ ... 
በነብዬ በኩል እናገራለሁ ፡፡ ”

እንግዲህ ሙሴ በተፈጥሯዊው ሕግ ፣ በ 2 ኛ ቆሮንቶስ ጳውሎስ ለእኛ እንደገለጠው እዚህ ጋር በተፈጥሮው ፊቱን መሸፈን ከነበረበት ፣ 
መንፈሳዊው ለእነሱ ከመታየቱ በፊት ምን ያህል በክብር እና በማያምን ሰው ይሸፈናል! ምን ያህል ይደውሉ ነበር ...! ሙሴ ያልተለመደ ኳስ ነበር ፡፡ 
በመጋረጃው ውስጥ የሰበረው ወደ እሳት ዓምድ የገባ በረከት ይዞ የወጣ ስንት ይሉሃል! እና አሁን ተሸፋፍነዋል! ህዝቡ ሊያየው አልቻለም ፡፡ 
ሊረዱት አይችሉም ፡፡ ተፈጥሮአዊው ክቡር ከሆነ ከተፈጥሮ በላይ የሆነ ምን ያህል የበለጠ ይሆናል! ፍጻሜው የነበረው ተፈጥሮአዊው ክብሩ ቢሆን 
ኖሮ መጨረሻው የሌለው ይህ እንዴት የበለጠ ክብር ይሆናል!
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ግን አሁንም ተሸፍኗል ፡፡ የተከደነው ለአማኙ ሳይሆን ለማያምነው ነው ፡፡ ሊያየው አይችልም ፡፡ እግዚአብሔር ሁል ጊዜ ከማያምን ሰው 
ራሱን ይደብቃል ፡፡ ወጎች ይደብቁታል ፡፡ ያኔ እንዳደረጉት ሁሉ ዛሬም ያደርጉታል ፡፡ ያ ተፈጥሮአዊው መጋረጃ እዚያ ባለበት አሁን እኛ ያለንበት 
መንፈሳዊ መጋረጃ ነበር ፡፡ በተጻፈው ቃል በነቢዩ የተረጋገጠ ፣ ትንቢተኛ ፣ የተጻፈውን ቃል ግልፅ ለማድረግ የሚመጣ ፣ ቃሉ እንዳለ ያውቁ ነበር ፣ 
ግን ምን ማለት እንደሆነ አላወቁም ፤ ሙሴም ግልፅ አደረገ ፡፡ እርሱም “ትእዛዙ ይህን ይላል ፣ ለዚህ ነው” ብሏል ፡፡ ግልፅ አድርጎታል ፡፡ ግልፅ 
ከመሆኑ በፊት ተሸፍኖ ነበር ፡፡
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እናም እስኪገለጥ እና ለህዝቡ እስኪገለጥ ድረስ በሕዝብ ፊት ተሸፋፍኖ ዛሬም ይኸው ነው - ኃያል አምላክ ፣ በሰው ሥጋ ተሸፈነ ፣ ቃሉ ፡፡52

ልብ ይበሉ ፡፡ አሁን ፣ ለማያምን ተሰውሮ የነበረ ፣ ግን ለአማኙ የተገለጠ መሆኑን አግኝተናል ፡፡ ልብ ይበሉ ፡፡ ሙሴ ወደዚህ የእሳት ዓምድ 
ብቻውን መግባት ነበረበት; ማንም አብሮት መሄድ አልቻለም ፡፡ አልነበረም ... እሱ .... ያ ምን ይለናል? የጴንጤቆስጤ ቡድንን በመቀላቀል ወደዚህ 
እንዳይገቡ ፡፡ ተመልከት? እሱ ለቡድን በጭራሽ አልገለጠውም; ለግለሰቡ ገልጧል ፡፡ እና ዛሬ እንደዛ ነው ፡፡ እርስዎ “እኔ የቤተክርስቲያን አባል ነኝ 
፡፡ እኔ የዚህ ነኝ ፡፡ ” ግን ያ አይሰራም ፡፡ ተመልከት? እናም ማንም ሙሴን ለመከተል መሞከር ፣ እሱን ለመምሰል ሞት ነበር ፡፡ ለማስመሰል 
መሞከርም ዛሬም መንፈሳዊ ሞት ነው ፡፡ ያ ነው ያ ....

ዛሬ ማታ በቡድኖች መካከል ከፍ እያደረግን ፣ ሥጋዊ ንፅፅሮች ውስጥ እየገባን ነው - የሆነ ሰው እንደሱ ለመሆን እና የተለየ ኑሮ ለመኖር 
ይሞክራል-መጠጣት ይችላል ፣ ማጨስ ይችላል; ሴቶች በማንኛውም ... በሚፈልጉት በማንኛውም መንገድ መኖር ይችላሉ ፣ እና እንደ ዓለም ፣ እና 
በቤትዎ ይቆዩ እና ቴሌቪዥን እና የዓለምን ነገሮች ይመለከታሉ ፣ እናም አሁንም ራሳቸውን ጴንጤቆስጤ ብለው ይጠራሉ። እውነተኛ ነገርን 
ለመምሰል እየሞከሩ ነው ፡፡ ለእነሱ ገና አልተገለጠም ፡፡ ሲገለጥ ፣ ክብሩ እና እዚያ ሲራመዱ የሆነ ነገር ከእርስዎ ያወጣል። መጋረጃ ትሆናለህ ፡፡ 
በቃ አይሰራም ፡፡ እናም እሱን ለመምሰል ሞት ነበር ፡፡
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ሙሴ ተሸፋፈነ ፣ ለሕዝቡ ሕያው ቃል ነበር ፡፡ እና ዛሬ ፣ የተሸፋፈኑ ሰዎች አንድ ዓይነት ናቸው ፣ እነሱ የተጻፉ መልእክቶች ናቸው ፣ የሁሉም 
ሰው ያንብቡ ፣ አዲስ መልእክት አይደሉም ፣ ግን የተፃፈው ፣ የተገለጠው ደብዳቤ ፡፡ እግዚአብሔር መንፈስን በሁሉም በሥጋ ሁሉ ላይ 
እንደሚያፈሳ ቃሉንና የዛሬውን ተስፋ የሚያምኑ ናቸው ፤ ያ ደግሞ የተፃፈ መልእክቶች ናቸው ፡፡ እናም አንድ ሰው በሥጋዊ መንገድ ይህን ለመምሰል
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8ኃያሉ እግዚአብሔር ከፊታችን ተገልጧል

ሲሞክር ውጤቱ ያስገኛል ፡፡ ሕይወትዎ እርስዎ ምን እንደሆኑ ያሳያል።

አንድ ጊዜ አንድ ልጅ ነበር; እሱ በተወሰነ ችግር ውስጥ ነበር ፡፡ እሱ ጥሩ ልጅ ነበር ፣ ግን ወደ ፍርድ ቤት ሄደ ፡፡ እናም ዳኛው “ጥፋተኛ 
ሆኛለሁ ፡፡ በእድሜ ልክ እስራት መቀጣት አለብኝ ፡፡ ”
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“የራሴን ጉዳይ መሞከር እፈልጋለሁ” አለ ፡፡ እሱ “እኔ በመዝገባዬ ውስጥ መግባት እፈልጋለሁ” አለ ፡፡

እሱ “መዝገብ የላችሁም ፡፡ መዝገብዎ እርስዎ ያወገዙት ነው ፡፡ ”

እና ዛሬ እንደዛ ነው ፡፡ ቤተክርስቲያኗ እንደ ሁኔታው ያልራቀችበት ምክንያት መዝገቡ ነው ውሸታም ነው ፡፡ የበለጠ ቆራጥ መሆን አለብን ፡፡ 
እያንዳንዱን የእግዚአብሔር ቃል ማመን አለብን። ያ ቃል ለእኛ እውን እስኪሆን ድረስ መፈለግ አለብን ፣ ተመልከት። መዝገቡ ወደ ውስጥ 
እንዳንገባ የሚያደርገን ነው ፡፡

ግን አንድ ጊዜ (ከዚህ ዑደት እንድትወጡ) ፣ በዚሁ ፍርድ ቤት ውስጥ ልጁ ምንም ገንዘብ አልነበረውም ፡፡ ሊከፍለው አልቻለም ፡፡ ቅጣቱ 
በሺዎች ዶላር ውስጥ መንገድ ነበር ፡፡ ግን መጥቶ ለእሱ የከፈለ ትልቅ ወንድም ነበረው ፡፡
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አሁን ፣ አንድ ትልቅ ወንድም አግኝተናል ፣ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ነው ፡፡ ዝም ብለን አምነን ከእርሱ ጋር ወደ መጋረጃው መግባት 
ከቻልን ለእኛ ሊከፍለን መጥቷል ፡፡ ልክ እርሱ የእኛ ሙሴ ነው-ኢየሱስ የዛሬው የእኛ ሙሴ ነው; ሙሴ ተሸፋፍኖ ለሕዝቡ ሕያው ቃል ነበር ፡፡ ዛሬ 
፣ ኢየሱስ ተሸፋፍኖ ለሕዝቡ ሕያው ቃል ነው ... ኢየሱስ በቤተክርስቲያን ውስጥ። የእግዚአብሔር ልጅ ፣ መንፈስ ቅዱስ ፣ በሰዎች ውስጥ ፣ በዚህ 
ቀን ተስፋ ቃልን በመግለጥ በትክክል በትክክል ያደርገዋል። አሁን ተመሳሳይ!

እና ያስታውሱ ፣ ሙሴ ይህንን አደረገ እና ይህንንም የገለጠው ለሁሉም ዓለም ሳይሆን ለስደት ለሚሰደዱ ሰዎች ብቻ ነው - አንድ የሰዎች 
ክፍል ብቻ። ያ ... በስደት ውስጥ ከ ... የወጡት እነዚያ ነበሩ። እናም ዛሬ ፣ መንፈስ ቅዱስ ፣ “መለኮታዊ ፈውስ ትክክል አይደለም!” በሚሉ ሰዎች 
ፊት ፡፡ እያማከርኩ ሳለሁ ....

በሌላ ቀን አንዲት ሴት አንዲት ትንሽ ሴት ጠራችኝ ፡፡ ኦ ፣ እዚያ አራት ወይም አምስት ጉዳዮች አሉ ፣ በሞት ላይ ብቻ በመቀመጥ ፣ ሰዓታት 
በመስጠት ፣ እና መንፈስ ቅዱስ ፈወሳቸው ፡፡ ሐኪሙ ጥያቄውን ነበር; እርሱም “ይህ እንዴት ሊሆን ይችላል? ለምን ፣ ”እኔ .... ያ ታካሚዬ ነው“ 
አለ ፡፡
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አልኩ ፣ “ነበር ፣ አሁን ግን የእግዚአብሔር ነበር ፡፡ አሁን የእሱ ርዕሰ ጉዳይ ነው ፡፡ ” ተመልከት?

እናም ፣ እርስዎ ያንን ነገር ያዩታል ፣ ለማስመሰል ከሚሞክር ፣ ቤተክርስቲያንን ለመቀላቀል የሚሞክር ፣ ከሜቶዲስት ፣ ባፕቲስት ፣ 
ፕሬስቢቴሪያንያን ሳይሆን በአጠቃላይ የጴንጤቆስጤ አብያተ ክርስቲያናት ሳይሆን እግዚአብሔር ከሥጋዊ መጋረጃ ጀርባ እንዲመጣ ፍልሰትን 
እየጠራ ነው ፡፡ እሱ የግለሰብ ጉዳይ ነው; እርስዎ እና እግዚአብሔር ናቸው ፡፡ መግባት ያለብዎት የእርስዎ ቡድን ፣ ቤተክርስቲያንዎ ፣ ፓስተርዎ 
አይደሉም ፣ ግን መግባት ያለብዎት ነው ፡፡

ሌላ የሙሴን ባህሪ እንድታስተውሉ እፈልጋለሁ ፡፡ ሲወጣ ፣ ገና ነቢይ ሆኖ ፣ እርሱ ታላቅ ሰው ሆኖ በቃሉ ሲወጣ ህዝቡ እንደተለወጠ አዩ ፡፡ 
የሆነ ነገር ደርሶበት ነበር ፡፡ የዛን ሰዓት የጸደቀውን ቃል ፣ ትእዛዛቱን ሲወጣ እርሱ የተለወጠ ሰው ነበር። እናም እንደዚህ ባለው ስብሰባ ላይ የሚስቅ 
፣ “በመለኮታዊ ፈውስ ይሰናከላል” እና “የተአምራት ዘመን አል pastል” ብሎ የሚናገር ያ ሰው ከሰው ጀርባ ተሰውረው ሲመጡም እንዲሁ ይሆናሉ
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ከዚያ የዚያ የሰው መሸፈኛ በስተጀርባ ትተዋለህ ፣ ባህላዊው መጋረጃ ፣ እና የሆነ ነገር በአንተ ላይ እንደደረሰ ሁሉም ሰው ያውቃል።

ልክ እንደ ክቡር ወንድማችን ጂም ብራውን ፣ እኔ አብዛኛው የፕሬስባቴሪያኖች እምነት አለኝ ወይም - አንድ ነገር እንደደረሰበት አውቃለሁ ፣ 
ምክንያቱም ከባህላዊ መጋረጃ ጀርባ ስለመጣ ፡፡ በሕዝቡ ውስጥ አንድ የሚስብ ነገር አየ እና ከመጋረጃው ጀርባ ወጣ ፡፡ ደህና ፣ አንተ ... 
ከመጋረጃው ጀርባ ስትወጣ ያኔ የሆነ ነገር እንደደረሰብዎት ማየት እንዲችሉ በዚያን ጊዜ በሰዎች ፊት ትመለከታለህ ፡፡ የተከደነው ቃል ለማያምነው ፣ 
ግን በአማኙ ፊት - ኢየሱስ ክርስቶስ ፣ ትናንትም ፣ ዛሬም እስከ ዘላለምም ያው ነው።
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ያኔ እግዚአብሔር ነበር ... በእነሱ ዘመን እግዚአብሔር በአንድ ሰው ፣ በልጁ ፣ በኢየሱስ ክርስቶስ ነበር ፡፡ እኛ እናምናለን ፡፡ ነቢይ ብቻ 
አይደለም ፣ ተራ ሰው ብቻ አይደለም ፣ ተራ ሰው ፣ በክርስቶስ እግዚአብሔር ነበረ ፣ እግዚአብሔር በሰው ውስጥ ፣ በሰው አካል ውስጥ 
የመለኮትነት ሙላት። አምላክ ፣ በሰው ውስጥ; አሁን በሰው ውስጥ እግዚአብሔር ነው ፡፡ የእግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን በመላ ቤተክርስቲያኑ 
በአካል በመለኮት ፣ እራሱን ማሳየት ፣ ቃሉን መፈጸም ፡፡
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አሁን ፣ እናገኛለን ፣ እግዚአብሔር በሁሉም ዕድሜዎች ላይ ቆዳ ነበረው ፣ ተመልከት። እግዚአብሔር ከመጋረጃ ጀርባ ተደብቋል ፡፡ በደቡብ 
ውስጥ ወደ ታች የተከሰተውን ትንሽ ታሪክ ያስታውሰኛል ፡፡ እናም ፣ አንድ የክርስቲያን ቤት ነበር ፡፡ እናም በዚህ የክርስቲያን ቤት ውስጥ 
እግዚአብሔርን አመኑ ፣ እናም እግዚአብሔር ከችግሮች ሁሉ እንደሚጠብቃቸው አስበው ነበር ፡፡ እና እሱ የሚያደርገው ፡፡ እናም አንድ ትንሽ 
ጁኒየር ነበራቸው ፣ የሰባት ወይም የስምንት ዓመት ልጅ የሆነ ትንሽ ልጅ ነበር እናም ወደ ሰንበት ትምህርት ቤት ሄደ እና በጣም ጥሩ ትንሽ ልጅ ነበር 
፡፡ ግን በማዕበል ውስጥ ፈርቶ ነበር ፣ በተለይም መብረቅ በሚበራበት ጊዜ ፡፡
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እና በሌላ ቀን ይህንን ለአንድ ሰው ነገርኩት ፣ ይህ ቁራጭ ስለ ሰውየው መፈወስ ሲወጣ ፣ እ sameህ አገልጋይ “ወንድም ብራናም ከአንተ 
አንድ አምላክ ያደርጉልሃል” ብለዋል ፡፡
62

ደህና ፣ እሱ ተቺ ነበር ፣ ስለሆነም ለመጎዳትና ለመጉዳት ሳይሆን ለጥቂቱ ብቻ ብወጣ አንድ ዓይነት ዕረፍት እፈልጋለሁ ብዬ አሰብኩ ... 
እንዲህ አልኩ ፣ “ያ ከቅዱሳት መጻሕፍት የራቀ ነው? ይሁን? ” ተመልከት? እኔም “አይሆንም ፣ አይደለም” አልኩ ፡፡ አልኩ “ኢየሱስ ነቢያትን 
አማልክት ብሎ የጠራው” አልኩኝ ፡፡ ተመልከት? ትክክል ነው. አምላክ ....

እናም “ደህና ፣ እናንተ የእግዚአብሔርን ቦታ ለመውሰድ ትሞክራላችሁ” ይላሉ ፡፡



9ኃያሉ እግዚአብሔር ከፊታችን ተገልጧል

ያ በጣም ሩቅ አይደለም ፣ ያ በትክክል ነው ፡፡ በትክክል ያ ነው! እግዚአብሔር እንደገባው ቃል በሥጋ ተገለጠ ፡፡

ይህ ትንሽ ቤተሰብ እናገኛለን ... አሁን ወደ አዕምሮዬ የሚመጣውን ይህን ትንሽ ታሪክ በአንድ ሌሊት አውሎ ነፋስ እንደሚመጣ ነገርኩት እና 
እናቴ ጁኒየርን “አሁን ልጄ ሆይ ፣ ፎቅ ላይ ወጣህ ፣ እናም ተኛ ”
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እርሱም “እናቴ ፈርቻለሁ” አለ ፡፡

እሷ “ምንም የሚጎዳዎት ነገር የለም ፡፡ ውጣና ተኛ ”አለው ፡፡

ትንሹ ጁኒየር እዚያው ተኛ ፣ እና መብረቁ በመስኮቶቹ ዙሪያ ሲበራ ፣ እና ትንሹ ሰው በጣም ተረበሸ ፡፡ ከሽፋኑ ስር ጭንቅላቱን ይጣበቅ ነበር 
፣ እናም አሁንም መብራቱን ይሰማል - ወይም በመስኮቶቹ ላይ የመብረቅ ብልጭታ ማየት እና የነጎድጓዱን ጩኸት መስማት; ስለዚህ “እማዬ!” አለ ፡፡

እሷም “ጁኒየር ምን ትፈልጋለህ?” አለችኝ ፡፡

“እዚህ ውጡና ከእኔ ጋር ተኙ!” አለው ፡፡

ስለዚህ እንደ ማንኛውም ጥሩ ፣ ታማኝ እናት ደረጃዎችዋን ትወጣለች; እና ወጣች እና ትንሹን ጁኒየር በእቅ in ውስጥ ይዛ ወጣች እና “ጁኒየር 
እናቴ ትንሽ ጊዜ ላነጋግርሽ ትፈልጋለች” አለች ፡፡

“ደህና እማማ” አለች ፡፡

እንዲህ አለ ፣ “አሁን ይህንን በአእምሮዎ መያዝ አለብዎት። ያለማቋረጥ ወደ ቤተክርስቲያን እንሄዳለን; መጽሐፍ ቅዱስን እናነባለን; 
እንጸልያለን; እኛ ክርስቲያን ቤተሰቦች ነን; በእግዚአብሔር እናምናለን ፡፡ እናም ”በማዕበል እና በሚቀጥሉት ነገሮች ሁሉ እግዚአብሔር ጥበቃችን 
ነው ብለን እናምናለን“ ብለዋል ፡፡

እርሳቸውም “እማዬ ሁሉንም በጥቂቱ አምናለሁ ፣ ግን” ያ መብረቅ ሲቃረብ “አለ ፣” ቆዳው ላይ ቆዳ ያለው አምላክ እፈልጋለሁ ፡፡

ስለዚህ እኔ እንደማስበው ጁኒየር ብቻ ሳይሆን ሁላችንም ሁላችንም እንደዚህ ይሰማናል ፡፡ አንዳችን ለሌላው ስንጸልይ አንድ ላይ ስንሰባሰብ 
... እግዚአብሔር በላዩ ላይ ቆዳ ያለው ፡፡
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እናም እግዚአብሄር ሁል ጊዜም ቆዳ ላይ እንደነበረበት እዚህ እናገኛለን ፡፡ ሙሴ ባየው ጊዜ በእርሱ ላይ ቆዳ ነበረው ፤ ሰው መስሏል ፡፡ 
እግዚአብሔር ከመጋረጃዎች ጀርባ በነበረበት ጊዜ ቆዳው ላይ ቆዳ ነበረው ፡፡ እናም እግዚአብሔር ፣ ዛሬ ማታ በቤተክርስቲያኑ ውስጥ ቆዳው በላዩ 
በቤተክርስቲያኑ ውስጥ ተሸፍኗል ፡፡ እሱ አሁንም ዛሬ ማታ ተመሳሳይ አምላክ ነው ፡፡ ያንን አግኝተናል ፡፡

አሁን ግን እንደማንኛውም ጊዜ የቆዳ መሸፈኛ ባህሎቹን የሚይዝ ነው ፡፡ በቃ እግዚአብሔር ያ ሰዎች እነሱን እንዲሰሩ ያደርጋቸዋል ብለው 
ማመን አይችሉም ፡፡ ተመልከት? ምክንያቱም እግዚአብሔር በቤተክርስቲያኑ ውስጥ ፣ በቆዳ ላይ ... ቆዳ ላይ ስለ ተሸፈነ ነው ፡፡ ትክክል ነው. እርሱ 
ከማያምን ተሰውሮ ለአማኙ ተገልጧል ፡፡ እሺ ጌታዬ!

አሁን ፣ የሽማግሌዎች እና የቃሉ ወጎች ባህላቸው መጋረጃ ሲፈርስ ፣ ኦ ፣ በእርግጥ ፣ ዛሬ በግልፅ እይታ ሲመጣ ፣ እሱን እናያለን ፣ መለኮት 
እንደገና በሰው ሥጋ ተሸፍኗል ፡፡ ዕብራውያን 1 እንዲህ ብሏል ፣ እንዲሁም ደግሞ ዘፍጥረት 18 .እግዚአብሄር ከአብርሃም ጋር ሲበላና ሲናገር በዚያ 
ሰው ቆሞ ሣራ ከኋላዋ ባለው ድንኳን ውስጥ ምን እንደምታደርግ አስታውስ ፡፡ ኢየሱስም “በሰዶም ዘመን እንደነበረው የሰው ልጅ መምጣት 
እንዲሁ ይሆናል” መለኮት በሰው ሥጋ እንደገና ተሸፈነ ፡፡
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አሁን ያስታውሱ ፣ ኢየሱስ “የእግዚአብሔር ልጅ በሚገለጥበት ጊዜ” አላለም ፣ በሉቃስ ምዕራፍ 17 ላይ ፣ አምናለሁ ፣ እና ስለ 20 ኛው ፣ 21 
ኛው ቁጥር እዚያ ፣ በዚያ ስፍራ ፣ እርሱ “እና የሰው ልጅ በሚገለጥበት ጊዜ” የሰው ልጅ እንደገና ወደ ቤተክርስቲያን ተመልሶ በሰው ልጆች ውስጥ 
ተገልጧል ፣ የእግዚአብሔር ልጅ ሳይሆን የሰው ልጅ እንደገና ፣ በመጨረሻው ጊዜ እንደገና በቤተክርስቲያኑ ውስጥ ተመልሷል ቀናት. 
በእግዚአብሔር ተስፋዎች ውስጥ ያንን ቃል እንደገባ አገኘነው ፡፡

ሌላ ነገር እናስተውላለን ፡፡ በብሉይ ኪዳን (እዚህ ዘፀአት ላይ አንድ የቅዱስ ቃሉ አለኝ) ያ የድሮ የባጃር ቆዳዎች .... ምን አደረገ? 
የእግዚአብሔርን ክብር ከሰዎች - ከባጃር ቆዳዎች ደበቀ። ሰዎቹ ሊያዩት ያልቻሉበት ምክንያት ፣ የያዘው ቆዳ ስለሆነ ፡፡ ቆዳው ነበር .... ከቆዳ ጀርባ 
የእግዚአብሔር ክብር ነበረ። እና አሁን ፣ የእግዚአብሔር ክብር ከቆዳዎ ጀርባ ነው ፣ ያ ትክክል ነው ፣ እናም ወጎች አያዩትም። ቃሉ ባለበት መጋረጃ 
ውስጥ ነው ፡፡
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በዚያ ቆዳዎች ውስጠኛው ክፍል ላይ ምን ነበር ፣ ወደዚያ ተመልሰን ፣ እኛ ልንመኘው የምንፈልገው ውበት ያልነበረው የቀድሞው የባጅ 
ቆዳዎች? እናም ሥጋ ሆነና በመካከላችን ሲኖር ፣ አሁንም ቢሆን የምንመኘው ውበት አልነበረም ፡፡ እና አሁን ተመሳሳይ ነገር ዛሬ ነው ፡፡ በወንድ 
ወይም በሴት ውስጥ የሚፈለግ ነገር የለም ፣ ግን ከዚያ በስተጀርባ ያለው ነው ፡፡ ያ ነው ያ
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“ደህና ፣” ትላለህ ፣ “ያ ሰው እኔ በፊት የማውቀው ሰካራም ነበር። ይህን ያደርግ ነበር ፡፡ ” እሱ ከዚህ በፊት ያደርግ የነበረው ግድ የለኝም ፡፡ 
ከዚያ ቆዳ በስተጀርባ ምን ተደብቋል? ከዚያ በስተጀርባ ያለው ፣ ያ ነው የሚቆጠረው ፣ ያ ያ .... ህዝቡ ታውሯል; ቆዳው ሰዎችን ያሳውራል ፡፡ 
ተመልከት? እነሱ “ያቺ ሴት ቀድሞ ትዝ ይለኛል ....” ይላሉ ፡፡

ምን ያደርግ እንደነበረ አውቃለሁ ግን አሁንስ? ተመልከት? በባጃድ ላይ የነበሩትን ቆዳዎቻቸው ፣ አሁን ግን የእግዚአብሔርን ክብር እየደበቀ 
ነው ፣ ከኋላቸው እንዲቀመጡ አደረጉ ፡፡ እሱ በእንስሳ ላይ ነበር ፣ ግን እዚያ የእግዚአብሔር ክብር የሚኖር ነው ፡፡

እናም ስለዚህ ዛሬ ማታ ቆዳዎ ሊለወጥ ይችላል ፣ በሰው ልጆች ውስጥ ለሚኖር ለእግዚአብሄር መኖሪያ ይሆናል ፡፡

እነሆ ፣ የድሮው የባጃር ቆዳዎች ፣ ከጀርባው እንደነበረ እናውቃለን - በውስጡ ቃሉ እንዳለ ነበር። ቃሉም ... በዚያም የመታጠቢያ እንጀራ68



10ኃያሉ እግዚአብሔር ከፊታችን ተገልጧል

ነበረ። ታቦቱ ተረጨ ፡፡ እና ምን ነበር? የkinኪናህ ክብር እዚያ ውስጥ ነበር ፡፡

አሁን ቃሉ ዘር ነው ፀሀይ እስክትነካውም ድረስ ማውጣት አይችልም ፡፡ እንዲወጣ ለማድረግ የፀሐይ ዘር በዘር ላይ መሆን አለበት። ቃሉን 
የምትወስዱት በዚህ መንገድ ብቻ ነው ፡፡ ተመልከት? የእግዚአብሔርን ቃል በልብህ ውሰድ እና ወደ kinካናህ ክብር ውጣ ፡፡ እና ሲያደርጉ ለተለያዩ 
ሰዎች ብቻ የሚሰጠውን የሻይብ ዳቦ መና ያመጣል ፡፡ ሊበላው የሚችለው ፣ ሊበላው የተፈቀደለት ብቸኛው ነገር የተፈቀደላቸው ሰዎች ብቻ ናቸው 
፡፡

እና ልብ ይበሉ ፣ እዚህ ጳውሎስ “ከክብር ወደ ክብር እየተለወጠ” ብሏል ፡፡ አየሽ? በመጨረሻም ወደ እሱ ይመጣል-ወደ መጀመሪያው ክብሩ። 
ልክ እንደ ማለዳ ክብር ዘር ነው ፡፡

የአበባ ዘር ፣ መሬት ውስጥ ይወድቃል። የበቆሎው ዘር መሬት ውስጥ ይወድቃል ፡፡ የመጀመሪያው ነገር ምንድነው? ይወጣል ፣ እና ትንሽ 
ቡቃያ ነው; ከዚያ ወደ ጣውላ ይሄዳል ፡፡ ከዚያ ከጣፋጭ ጀርባ ወደ መጀመሪያው እህል ፡፡
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ደህና ፣ ያ በትክክል ቤተክርስቲያኗ ያደረገችው ፡፡ የመጣው ከሉተር ፣ ከዌስሊ እና አሁን ወደ መጀመሪያው እህል ፣ ወደ መጀመሪያው ክብሩ ፣ 
ወደ መጀመሪያው ክብሩ ነው ፡፡ ከምሥራቅ የወጣችው ፀሐይ ከክብር ወደ ክብር እየተለወጠ በምዕራቡ ዓለም አንድ ዓይነት ነገርን እየገለጠ ያለ 
ፀሐይ ናት ፡፡

ከአረማውያን ወደ ታች ወደ ሉተር ፣ ከሉተርም ወደ ቬሴሌ ፣ ከቬስሊ ወደ ጴንጤቆስጤ ተቀየረ ፣ በመቀጠልም ከክብር ወደ ክብር ተለውጦ 
የተሰወረ መና አገኘ ፡፡ እናም አሁን ልክ እንደ መጀመሪያው ፣ ተመሳሳይ አገልግሎቱ ፣ ተመሳሳይ ኢየሱስ ፣ ተመሳሳይ ኃይል ፣ ተመሳሳይ መንፈስ 
ቅዱስ እሱን መልሰው መምጣት ብስለት ነው። ይኸው በበዓለ ሃምሳ ቀን የወረደው ይኸው ዛሬ ፣ ከክብር ወደ ክብር ፣ ወደ ክብር የተገለጠ ይኸው 
መንፈስ ቅዱስ ነው እናም በመንፈስ ቅዱስ ጥምቀት ወደ መጀመሪያው ዘሩ የተመለሰው ፣ በተመሳሳይ ምልክቶች ፣ ተመሳሳይ ነው ድንቆች ፣ አንድ 
ዓይነት ጥምቀት ፣ አንድ ዓይነት ሰዎች በተመሳሳይ መንገድ የሚሠሩ ፣ በአንድ ኃይል ፣ በአንድ ዓይነት ስሜት ፡፡ ከክብር ወደ ክብር ነው ፡፡ 
የሚቀጥለውም ከዚህ ክብር ወደ እርሱ የምናየው ወደ እርሱ እንደ ክብሩ ሰውነት ወደ ሰውነት ይለወጣል ፡፡ አብርሃምም ተመሳሳይ ነገር አየ ፡፡

አሁን ልብ ይበሉ ፡፡ እንዴት እንደተለወጠ እናያለን ፡፡ ከቀራንዮ ጀምሮ ክብሩን እንድንካፈል ተጋብዘናል ፡፡ አሁን ፣ በ 1 ቆሮንቶስ 12 ውስጥ 
“እኛ ወደ ሰውነቱ ተጠምቀናል” በአንድ መንፈስ ሁላችንም እንጠመቃለን በአንድ ውሃ ሳይሆን ሁላችንም በአንድ መንፈስ ተጠምቀናል ፡፡ ትክክል 
ነው. አሁን ፡፡ እና ከዚያ ፣ እኛ የእርሱ አካል እንሆናለን። (ብዙ ጊዜ እንደማላጠብቅህ ተስፋ አደርጋለሁ ፣ ተመልከት ፡፡ አይደለሁም ብዬ ተስፋ 
አደርጋለሁ)
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ግን ልክ እንደ አንድ ጥሩ ሲምፎኒ መጫወት ወይም ድራማ ሆኖ እየተጫወተ ነው ፡፡ ስለ ሲምፎኖች ወይም ድራማ ብዙም የማውቀው ነገር 
የለም ፣ ግን ይህንን ጨዋታ እየተመለከትኩ ነበር ፣ ስለ ካርመን ፣ ልጄ እና እነሱ በውስጣቸው ባሉበት ጊዜ እየተናገርኩ ነበር ፡፡ እናም በካርመን 
ውስጥ በዚህ ሲምፎኒ ውስጥ ይጫወቱ ነበር ፡፡ እነሱ ተዋንያን ነበሩ ... ሙዚቃው ተመሳሳይ ነገር እየሰራ ነበር ፡፡ በመንፈስ ቅዱስ ወደ ክርስቶስ 
ስትጠመቁ ያ ነው ፡፡

አሁን ተመልከት ፣ ብዙዎችዎ ፒተርን እና ተኩላ ያቀናበረውን ታላቁን የሩሲያ አቀናባሪ ታሪክ አንብበዋል ወይም ሰምተዋል ፡፡ እና ያንን 
በምልክቶች እና በሁሉም ነገሮች ላይ እንዴት እንደሚሰሩ። እናም ታሪኩን የሚያውቅ ፣ ያ ከወረቀት ላይ የሚያነበው እና ያንን ሲምፎኒ መስማት ፣ 
ያንን እንዴት እንደሚሰራ ፣ ድራማውን ሲያጫውተው ፣ ለምን ፣ እያንዳንዱን ለውጥ ያውቃሉ። እዚህ እሱን ተመልክተው ለውጡን ማየት ይችላሉ 
፡፡ አሁን ግን የሙዚቃ አቀናባሪው አንድ ነገር ቢጽፍ ምን እንደተከናወነ እና በትክክል የተተገበረ አለመሆኑን ደርሰንበታል? እኛ የሆነ ነገር እንዳለ 
እናገኘዋለን ፣ የሚጎድል ነገር አለ ፡፡ እነሱን ስናይ እሱ ያቀናበረው እሱ ... ሠርቶታል እና ጽፎታል ፣ ከዚያ ሲምፎኒው እየተጫወተበት አይደለም 
እናም አንድ ስህተት አልደረሰም ፣ የሆነ ችግር አለ ዳይሬክተሩ የተሳሳተ እንቅስቃሴ ሰጡ ፣ ይመልከቱ ፡፡
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እናም የሉተራን ወንድሞቼ ፣ የባፕቲስት ወንድሞቼ ፣ የጴንጤቆስጤ ወንድሞቼ ፣ ሁሉም ወንድሞቼ ሁሉ ከተለያዩ ነገዶች የተውጣጡ ዛሬውኑ 
ያ ነው ፡፡ ያ ነው ፣ ይመልከቱ ፡፡ በእውነቱ እዚህ ያለው የሙዚቃ ወረቀት ሌላ ቀን መሆኑን ሲያሳይ ፣ በሉተር ወይም በዌስሊ ዘመን ወደኋላ 
የሚመለስ ማስታወሻ ለመስጠት እየሞከሩ ነው ፣ ይመልከቱ። ተመልከት ፣ በሉተር ብርሃን ውስጥ መኖር አንችልም; እርሱ ተሃድሶ ነበር ፡፡ የእሱን 
ድርሻ እናደንቃለን ግን ያንን ተጫውተናል ፡፡ አሁን በመጽሐፉ ጀርባ ላይ እዚህ ተሻግረናል ፣ ይመልከቱ ፡፡ እኛ እንደዛ መጫወት አንችልም ፡፡
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አሁን ወንድሞቼ ማድረግ የሚችሉት ብቸኛ መንገድ ይህ ነው .... እናም የአለም ወንድሞች (ከተለያዩ የዓለም ክፍሎች እላለሁ) አንድ መንገድ 
ብቻ አለ ያ ዳይሬክተር እንዲያደርግ ፡፡ እሱ የሙዚቃ አቀናባሪው በነበረበት ተመሳሳይ መንፈስ ውስጥ መግባት አለበት ፣ ከዚያ አግኝቷል። እናም 
ቤተክርስቲያኑ ፣ ሲምፎኒው እራሱ - ለእነዚህ ምልክቶች እና ድንቆች የዓለም ክትትል የሚደረግበት - ቤተክርስቲያኑ እና የሙዚቃ አቀናባሪው እና 
ዳይሬክተሩ ሁሉም በአቀናባሪው መንፈስ ውስጥ ሲገቡ ፣
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ከዚያ “የተአምራት ቀናት አልፈዋል” ሲሉ ትክክለኛውን ማስታወሻ አይመታም ፡፡ ግን በትክክለኛው ዥዋዥዌው እና በትክክለኛው መንፈሱ 
ውስጥ ሲገባ .... መንፈስ አቀናባሪው እስኪያወርድ ድረስ እንዴት ያደርጉታል? አሜን!
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ያኔ “የተአምራት ዘመን መቼም አል pastል” ሲሉ ሲምፎኒያው “አሜን!” እያለ ይጮኻል ፡፡

“ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትም ፣ ዛሬም እስከ ዘላለም ያው ነው” ብለን ስንመታ ሲምፖራው “አሜን!” እያለ ይጮኻል ፡፡

“ከዚህ በኋላ መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ በወረደ ጊዜ ኃይልን ትቀበላላችሁ”; ሲምፎኒው “አሜን! ገባኝ.” ከዚያ በኋላ ስለሱ ተጨማሪ መገመት 
የለም ፣ ሲምፎኒው በሙሉ ከቃሉ ጋር የሚስማማ ነው ፡፡ በቃ ይሄዳል [ወንድም ብራናም ቀጣይ እንቅስቃሴን ለማሳየት እጆቹን በአንድ ላይ 
ያጨበጭባል] ፡፡ ይሀው ነው. ኦህ ፣ በጣም አስደናቂ ነገር። ዳይሬክተሩ እና የሙዚቃ አቀናባሪው በአንድ መንፈስ ውስጥ መሆን አለባቸው ፣ 
እንዲሁም ሙዚቀኞች ሁሉንም በአንድነት ለማሳየት በአንድ መንፈስ መሆን አለባቸው ፡፡ እናም ዓለም ምን እየተደረገ እንደሆነ እያሰበ ነው ፡፡

ኮሚኒዝም ፣ እነሱ ይነጋገራሉ - እናም በእሱ ላይ እንዳመመኝ አድርገውኛል - እናም ይህ ሁሉ ውህደት ፣ እና ሁሉም ነገር እና መለያየት .... ኦህ 
፣ ምህረት! እንደዚህ - ይህ ሁሉ የማይረባ ነገር የጌታ መምጣት ሲቃረብ ነው! አንድ የተሳሳተ ነገር አለ ፡፡ ዳይሬክተሩ እንዳገኙ እሰጋለሁ - 
ዳይሬክተሮች ከአቀናባሪው መንፈስ ወጥተዋል ፡፡



11ኃያሉ እግዚአብሔር ከፊታችን ተገልጧል

ያንን የአቀናባሪ መንፈስ ፣ መጽሐፍ ቅዱስ የጥንት ሰዎች ይህንን መጽሐፍ ቅዱስ ለመጻፍ በመንፈስ ቅዱስ እንደተነዱ ያንን የመጀመሪያ 
የእግዚአብሔር ኃይል ስናገኝ ፣ ሁለት የቻይና ወረቀት ልክ እንደ እግዚአብሔር መጽሐፍ ቅዱስ እና እንደ አማኙ ሲሰበሰቡ ታያቸዋለህ አንድ ላይ 
ይመጣል; ምክንያቱም ሁለቱም በአንድ መንፈስ ውስጥ ናቸው; ሁለቱም አንድ ናቸው ፡፡ እነሱ በቀጥታ አብረው በቀጥታ ርግብ ያደርጋሉ ፡፡
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ዛሬ እኛ የምንፈልገው ዳይሬክተሮች ናቸው ፡፡ ትክክል ነው. ወደ ቃሉ ተመለስ ፡፡ ተመለስ እና ልክ እንደተባለው እመን ፡፡

ከዚያ እግዚአብሔርን ፣ እራሱንም ታያለህ; ይህ ይፋ ነው; ድራማው እውን ሆኗል ፡፡

ዛሬ እነሱ “ደህና ፣ እርሱ እርሱ ታሪካዊ አምላክ ነው ፡፡ ቀይ ባህርን እንደተሻገረ እናውቃለን። ይህን ሁሉ አደረገ ፣ እርሱም ከዕብራውያን 
ልጆች ጋር በእቶኑ እሳት ውስጥ ነበር ፡፡ ” እሱ ዛሬ ተመሳሳይ ካልሆነ ምን የታሪክ አምላክ ጥሩ ነው?
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ሰው ለሰራው እግዚአብሄርን ሁል ጊዜ እያከበረ ፣ ምን እንደሚያደርግ በማሰብ እና እያደረገ ያለውን ቸል በማለት ነው ፡፡ ያ ያንን ለማድረግ 
በሰው ውስጥ ብቻ ነው ፣ እናም ዛሬ ተመሳሳይ ነገር ነው ፣ ወንድሞቼ ያው ተመሳሳይ ነገር ነው ፡፡

ወይኔ! ዓለም ተመልሶ ማየት በሚችልበት ሲምፎኒው በትክክል እንመለስ እና እንጫወት ፡፡ ኢየሱስ “ከዚህ ምድር ከተነሳሁ ሁሉንም ሰዎችን 
ወደ እኔ እቀርባለሁ” ብሏል ፡፡ ትናንትም ዛሬም እስከዘላለምም ያው እርሱ ነው ፡፡

ዳይሬክተሮቹ ከሙዚቀኞች እና ከአቀናባሪው ጋር በትክክለኛው መንፈስ ይምጡ ፣ ሁሉም ነገር ትክክል ይሆናል ፡፡ ያኔ እኛ ነን - እኛ ስለሱ 
ምንም ግምቶች የለንም ፣ ከዚያ ከእሱ ጋር ተለይተናል ፡፡ ዕብራውያን 13 :8 “ትናንትም ፣ ዛሬም እስከ ዘላለም ያው ነው” ብሏል ፡፡

በሐዋርያት ሥራ 2. እኛ ከእርሱ ጋር ተለይተናል ፡፡ ከእነሱ ጋር ፣ በተመሳሳይ ጥምቀት ፣ ተመሳሳይ ነገር ተለይተናል ፡፡ ያ ሁሉ የነበረው ፣ እና 
እሱ ሁሉ ፣ የነበረው እና የነበረው ሁሉ እኛ ነን። በትክክል ያ ነው ፡፡
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ልክ እንደ ፣ እውነተኛ አሜሪካዊ መሆን ከፈለግኩ እሷ በነበረችበት ሁሉ ፣ በሚኖራት ሁሉ መታወቅ አለብኝ ፡፡ እውነተኛ አሜሪካዊ ከሆንኩ 
ከእሷ ጋር መታወቅ አለብኝ ፡፡ እኔ እውነተኛ አሜሪካዊ ከሆንኩ ከዚያ በፕሊማውዝ ሮክ ላይ አረፍኩ ፡፡ አሜን! አደረግኩ ፣ አሜሪካዊ ከሆንኩ ፡፡ 
እርስዎም እንዲሁ; ከሐጅ አባቶች ጋር በፕሊማውዝ ሮክ ላይ አረፍክ ፡፡ በፕሊማውዝ ሮክ ላይ እዚያ ሲወጡ እኔ አብሬያቸው ነበርኩ; እርስዎም 
ነበሩ ፣ ሁሉም ሰው ፡፡

ስለ አደጋዋ እሷን ለማስጠንቀቅ ከፓውል ሬቭሬ ጋር በመንገድ ላይ በትክክል ተጓዝኩ ፡፡ በትክክል ትክክል ነው ፡፡ እዚሁ ታች ሸለቆ ፎርጅ ላይ 
ግማሾቹ ጫማ ያልነበሯቸውን ወታደሮች ብዛት የበረዶውን ደላዌር ተሻገርኩ ፡፡ አስቀድሜ ሌሊቱን በሙሉ ከጆርጅ ዋሽንግተን ጋር ፀለይኩ ፡፡ 
ደላዌርን በልቤ ውስጥ ባለ ራዕይ ተሻገርኩ ፡፡ እኛ አሜሪካኖች ነን ፡፡ እሺ ጌታዬ! በሸለቆው ፎርጅ ላይ በእርግጥ አደረግሁ ፡፡
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ከመጀመሪያው የምስጋና አባቶች ጋር ምስጋናዬን ተመለስኩ; ለእግዚአብሔር ምስጋና ተመለስኩ ፡፡ እውነተኛ አሜሪካዊ ከሆንኩ ፡፡ እዚያ 
ጠረጴዛው ላይ እዚያ ተለይቻለሁ ፡፡ እውነተኛ አሜሪካዊ ከሆንኩ ከስቶንዎል ጃክሰን ጋር ስቆም ተለይቼ ነበር ፡፡ እኔ እውነተኛ አሜሪካዊ ከሆንኩ 
በቦስተን ሻይ ግብዣ ላይ ተለይቼ ነበር (አዎ ፣ ጌታ ሆይ!) ነገሮች በአይናችን ላይ እንዲሳቡ ለማድረግ ፈቃደኛ ባለመሆናችን ፡ እኔ እውነተኛ 
አሜሪካዊ ነበርኩ ፣ ከዚያ ጋር በዚያ ተለይቼ ነበር ፡፡ እሺ ጌታዬ! ወይኔ!

ሐምሌ 4 ቀን 4 የነፃነት ቤልን ደወልኩ ፡፡ እውነተኛ አሜሪካዊ መሆን ነበረብኝ ፡፡ በአብዮታዊው ወቅት ወንድሜ ሲዋጋ በእሷ ውርደት 
ተለይቼው ነበር .... ክብሯን መሸከም እንዳለብኝ ሁሉ እሷም ሀፍረቷን መሸከም አለብኝ ፡፡ እኔ አሜሪካዊ ከሆንኩ መሆን አለብኝ ፡፡ ከእሷ ጋር 
ተለይቻለሁ ፡፡ እሺ ጌታዬ!
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ሊንከን ንግግሩን ሲያደርግ እዚያው ታች ጌቲስበርግ ውስጥ ተለይቼ ነበር ፡፡ እሺ ጌታዬ! እኔ በዋቄ ደሴት ላይ ነበርኩ ፣ በእነሱ ላይ ደም አፋሳሽ 
ወታደር አስከሬን ፡፡ እኔ በዎክ ደሴት ላይ ተነሳሁ ፡፡ ጉዋም ላይ ያ ባንዲራ እንዲሰቀል ረዳሁ ፡፡ እኔ እውነተኛ አሜሪካዊ ነኝ ፡፡ አሜን! እሷ ሁሉ ፣ 
እኔ ነኝ ፣ እና በእሱ ኩራት ይሰማኛል። አዎ በእውነት! መላው አሜሪካ ነበረች ፣ እርሷ ብቻ ነች ፣ እኔ አሜሪካዊ ለመሆን አሁንም እኔ ነኝ ፡፡ እሷ 
የነበራትን ሁሉ ፣ መሆን አለብኝ ፣ ምክንያቱም ከእሷ ጋር ተለይቻለሁ ፡፡

እውነተኛ ክርስቲያን በመሆን ተመሳሳይ ነገር ፡፡ ከእሱ ጋር መታወቅ አለብዎት ፡፡ እኔ ከሙሴ እና ከጦርነት ጋር ... ወይም ከኖህ ጋር ሰብኬ ስለ 
መጪው ፍርድ ሰዎችን አስጠነቅቄ እውነተኛ ክርስቲያን እንዲሆኑ አስጠነቅቄአለሁ ፡፡ በሚቃጠለው ቁጥቋጦ ላይ ከሙሴ ጋር ነበርኩ; የእሳት ዓምድ 
አየሁ; ክብሩን አየሁ ፡፡ እዚያ በምድረ በዳ ከሙሴ ጋር ነበርኩ ፡፡ ክርስቲያን ለመሆን ክርስቲያን ከሆንኩበት እግዚአብሔር ጋር በነበረው ሁሉ 
መታወቅ አለብኝ ፡፡ ክብሩን አየሁ; ድምፁን ሰማሁ ፡፡ እዚያ ስለነበርኩ አሁን ከእኔ ርቀው ለማብራራት አይሞክሩ ፡፡ የምለውን አውቃለሁ ፡፡ 
የሆነውን አይቻለሁ ፡፡ እሺ ጌታዬ!
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የእግዚአብሔር መንፈስ ወደ ታች ሲወርድ እና ውሃውን ከአንድ ወገን ሲለይ ፣ ዛሬ ለማለት በሚሞክሩት በሸምበቆ ክምር ሳይሆን ወደ ዘጠና 
ጫማ በሚሆነው የባህር ዳርቻ ላይ ሳለሁ በቀይ ባህር ላይ ነበርኩ ፡፡ የእግዚአብሔርን መንፈስ አየሁ ፡፡ በዚያ በደረቅ ምድር በኩል በዚያ ቀይ ባህር 
ማዶ ከሙሴ ጋር ተጓዝኩ ፡፡ በሲና ተራራ አጠገብ ቆሜ ነጎድጓድ እና መብረቅ ሲወድቅ አየሁ ፡፡ እዚያ ከእነሱ ጋር መና እበላለሁ ፡፡ ከዛ ዐለት 
ጠጣሁ; አሁንም ዛሬ ማታ እያደርኩ ነው ፡፡ መና ከሚበሉ ጋር ተለይቻለሁ ፡፡ ከዓለቱ የሰከሩ እኔ ጋር ተለይቻለሁ ፡፡
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ኢያሱ መለከት ሲነፋ የኢያሪኮ ግንቦች ሲፈርሱም እኔ ተለይቻለሁ ፡፡ ከዳንኤል ጋር በአንበሳው ዋሻ ውስጥ ነበርኩ ፡፡ ከዕብራውያን ልጆች ጋር 
በእቶኑ እቶን ውስጥ ነበርኩ ፡፡ ከተራራ ጋር ነበርኩ - ከኤልያስ ጋር በቀርሜሎስ ተራራ ላይ ፡፡

እኔ ከመጥምቁ ዮሐንስ ጋር ነበርኩ እና ከነሱ በፊት ተቺዎች ነበሩ ፡፡ የእግዚአብሔር መንፈስ ሲወርድ አየሁ; የእግዚአብሔር ድምፅ “በእርሱ 
ውስጥ በመኖር ደስ የሚለኝ የምወደው ልጄ ይህ ነው” ሲል ሰማሁ ፡፡ እሺ ጌታዬ! እርግጠኛ ነኝ ከእሱ ጋር ተለይቷል ፡፡ በትክክል ትክክል ነው ፡፡
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አልዓዛርን ሲያስነሳ እዛው በአልዓዛር መቃብር ተለይቼ ነበር ፡፡ ኃጢአቷን ሲነግራት ከጉድጓዱ አጠገብ ከነበረችው ሴት ጋር ተለይቻለሁ ፡፡ 
እሺ ጌታዬ! በእውነቱ በሞቱ ከእርሱ ጋር ተለይቻለሁ ፡፡ እናም እኔ በመጀመሪያው ፋሲካ ተለይቼ ነበር; ከሞት ጋር ከእርሱ ጋር ተነሳሁ ፡፡ በሞቱ 
ከእርሱ ጋር ተለይቻለሁ ፡፡



12ኃያሉ እግዚአብሔር ከፊታችን ተገልጧል

በላይኛው ክፍል ውስጥ ከነበሩት 120 ጋር ነበርኩ ፡፡ እዚያ ጋር አብሬያቸው ተለይቻለሁ ፡፡ ኦ ፣ ሃይማኖተኛ ነኝ ፡፡ አሜን! እዚያ ተለይቻለሁ 
፡፡ እኔ ከነሱ አንዱ ነኝ ፡፡ ተለይቼ ነበር; የነበራቸውን ተመሳሳይ ተሞክሮ አገኘሁ ፡፡ እውነተኛ ክርስቲያን ለመሆን ሲከሰት እዚያ ነበርኩ ፡፡

ኃይለኛ አውሎ ነፋስ ሲመጣ አይቻለሁ ፡፡ ያንን ተመልክቻለሁ ፡፡ ሲንቀጠቀጥ የእግዚአብሔር ኃይል ተሰማኝ ፡፡ በልሳኖች ከሚናገሩት ጋር 
ነበርኩ ፡፡ ቅባቱ እዚያ እንደገባ ተሰማኝ ፡፡ አብሬያቸው ነበርኩ ፡፡ መንፈስ ቅዱስ ከእነሱ ጋር በልሳኖች መናገር ሲጀምር ከእነርሱ ጋር ተለይቻለሁ ፡፡ 
በሐዋርያት ሥራ 2 ውስጥ ከሚገኙት ተቺዎች ጋር ከጴጥሮስ ጋር ነበርኩ ፣ እሱ ታላቅ ስብከት ሲሰብክ .... እኔ ጋር ተለይቻለሁ ፡፡ እሺ ጌታዬ!

በሐዋርያት ሥራ 4 ላይ አንድ ላይ ሲሰበሰቡ ሕንፃው ሲናወጥ አብሬያቸው ነበርኩ ፡፡ ከጸሎት ስብሰባ በኋላ ህንፃው በሚያቀናብሩበት ቦታ 
ተናወጠ; እዚያ ከእነርሱ ጋር ተለይቻለሁ ፡፡
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ከፓውል ጋር በማርስ ኮረብታ ላይ ሰበክን ፡፡ እሺ ጌታዬ! በፍጥሞስ ደሴት ላይ ከጆን ጋር ነበርኩ እና ሁለተኛውን መምጣቱን አየሁ ፡፡ 
በተሃድሶው ወቅት ከሉተር ጋር ነበርኩ ፡፡ በአንግሊካን ቤተ ክርስቲያን ላይ ታላቅ ዓመፅ ሲነሳ ያ ከእሳት ቃጠሎ ከተነጠቀው ከዌስሊ ጋር ነበርኩ ፣ 
እዚያ አብሬው ነበርኩ ፡፡

እና እዚህ እኔ ዛሬ ማታ በ 1964 ፣ በፊላደልፊያ ፣ ፔንሲልቬንያ ውስጥ ከአንድ ዓይነት ቡድን ጋር አንድ አይነት ተሞክሮ በመለየቴ ተገኝቻለሁ 
፡፡ ክርስቲያን መሆን አለብኝ ፡፡ የእግዚአብሔር ቃል በሚገለጽበት ቦታ ተለይቼ መኖር አለብኝ ፡፡

የእግዚአብሔር መንፈስ ከሚሰማው ቡድን ጋር ተለይቻለሁ ፡፡

እሱ እንደተገለጠ ከሚያውቅ ፣ ትናንትም ፣ ዛሬ እና እስከመጨረሻው ተመሳሳይ መሆኑን ከሚያውቅ ቡድን ጋር ተለይቻለሁ ፣ እናም ይህ 
አክራሪነት እንዳልሆነ አውቃለሁ ፤ ትናንትም ዛሬም እስከዘላለምም ያው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ፡፡ እኔ ዛሬ ማታ በዚያ ቡድን ውስጥ ተለይቻለሁ ፣ 
ግን እነሱ የመናፍቃን ስብስብ ይባላሉ ፣ ግን በእግዚአብሔር ቃል ምክንያት አክራሪነት ብዙ ናቸው ፡፡ ግን በኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል አላፍርም ፣ 
ለተቀባው ለማዳን የእግዚአብሔር ኃይል ስለሆነ ፡፡
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እኔ ከእነሱ ጋር ነኝ ፣ የተናገርኳቸው ሕያው መልእክቶች ፣ የተረጋገጡ ፣ እግዚአብሔር በወንዶች እና በሴቶች በሰው አምሳል ተሸፍኗል ፡፡ ኦ ፣

እግዚአብሔር በድጋሜ ራሱን ገልጦ ክብሩን ወደ ጎን ለቆ ታላቅ ንጉስ ለህዝቡ አሳወቀ ፡፡ “ገና ትንሽ ጊዜ እና ዓለም ከእንግዲህ አያየኝም ፡፡ 
ተሸፋፍሬያቸዋለሁ ግን ታዩኛላችሁ እስከ ፍጻሜው ድረስ በአንተ ውስጥ እንኳ ከአንተ ጋር እሆናለሁና ፡፡ ከሉተር ወደ ዌስሊ ፣ ወደ ላይ እና ወደ 
ላይ ፣ ከክብር ወደ ክብር በመለዋወጥ እኔ አሁንም ተመሳሳይ አምላክ ነኝ ፡፡ ወደ መጀመሪያው ክብር በመመለስ ላይ ፡፡ ” ሃሌ ሉያ!
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እያንዳንዱን የእምነት ክፍል መጋረጃ ፣ እያንዳንዱ የድምፅ ማገጃ አፍርሷል። ያ “ይህ ያ አክራሪነት ነው” የሚል ድምፅ ያንን በትክክል 
አቋርጧል።
86

ከዚያ ወጥቶ “ኦህ ፣ እነሱ ሰዎች እብዶች ናቸው” ያለው ድምፅ በዚያ መጋረጃ ውስጥ በትክክል ሰበረ ፡፡ አዎ እሱ አደረገ!

“ኦህ ፣ ልታደርገው አትችልም ፡፡ አንቺ ምንም አይደለህም የዘራፊዎች ስብስብ እንጂ! ” እሱ በትክክል ተሰብሯል ፡፡

“መለኮታዊ ፈውስ የመሰለ ነገር የለም ፡፡” ቃሉ አደርጋለሁ ብሏልና በዚያ በኩል በትክክል አቋርጧል (ወይኔ!)! የእግዚአብሔርን ቃል ማሸነፍ 
አትችልም ፡፡

እናም እዚያ ቆሟል ፣ ግን ዛሬ ማታ ፣ ኃያል ድል አድራጊ ፣ እያንዳንዱን የሜቶዲስት ፣ የባፕቲስት ፣ የፕሬስባይቴሪያን ፣ ሌላ ማንኛውንም 
ዓይነት መጋረጃ ስለሰበረ። በባህሎች ያልተሸነፈ አሁንም ዛሬ ማታ በሕዝቦቹ መካከል ይቆማል ፡፡ ሰዎች የሚፈልጉትን እንዲናገሩ ፣ የሚፈልጉትን 
እንዲያደርጉ ፣ የሚፈልጉትን ሁሉ ያድርጉ; በዚያ ድምፅ አጥር በኩል እግዚአብሔር በትክክል እየሰበረ ይመጣል።

እና ያስታውሱ ፣ አንድ አውሮፕላን ያንን የድምፅ መሰናክል በእውነቱ ሲያፈርስ ይነግሩኛል የፍጥነቱ ወሰን የለውም ፡፡ እናም እላችኋለሁ ፣ 
ያንን ባህላዊ መሰናክል ስትሰብሩ ፣ ኢየሱስ ተመልሶ እንደነበረ እና አሁን እንዳልሆነ ፣ ትናንት ፣ ዛሬ እና ለዘለአለም ተመሳሳይ መሆኑን ሲያገኙ ፣ 
እግዚአብሄር እዚህ ውስጥ ማድረግ የሚችልበት ወሰን የለውም ፡፡ ይህንን ስብሰባ እና ለዚህ ዓለም ምን እንደሚፈልጉ ያሳዩ ፡፡ የዓለም ትርዒት 
አይደለም ፣ ነገር ግን በሕያው እግዚአብሔር ፊት ተሞልቶ የሚጠመቅ የዓለም መነቃቃት ነው ፣ ራሱን ወደ ሰው ሥጋ ራሱን ይሸፍናል ፡፡ ሃሌ ሉያ!
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እያንዳንዱን መሰናክል ፣ እያንዳንዱን መጋረጃ እንደፈረሰ አምናለሁ። እያንዳንዱ መጋረጃ ፣ የእርሱን መኖር የሚደብቅ ምንም ነገር 
አልነበረም። ሰዎች በልባቸው ውስጥ ረሃብ ሲያገኙ ለመስበር ዝግጁ የሆነ መጋረጃ አለ ፣ በዚያ ላይ ብቻ መተማመን ይችላሉ ፡፡ እያንዳንዱን 
መጋረጃ በታላቁ መንፈስ ቅዱስ ይከራዩ። እናም እዚህ ዛሬ ማታ ቆሟል ፣ አሸናፊው ድል አድራጊው; ያው ትናንት ፣ ዛሬ ፣ እና ለዘላለም። 
የታመሙትን መፈወስ; እሱ እንደማንኛውም ጊዜ አማኞችን እያጠመቀ። እርሱ ኃያል ድል አድራጊ ነው ፡፡ ጥፋት የደረሰባቸው ሰይጣኖች እየሸሹ 
ናቸው ፡፡ እሺ ጌታዬ! እሱ በሚኖርበት ጊዜ ሁል ጊዜ ናቸው ፡፡

በመዝጋት ላይ ፣ ይህን ልል እችላለሁ ፡፡ አንድ ነበር .... ከብዙ ዓመታት በፊት ስለ አንድ አሮጌ ቫዮሊን ተጫዋች አንድ ታሪክ አነበብኩ ፡፡ እና 
ያረጀ ቫዮሊን ነበረው ፣ ሊሸጠው ነበር ፡፡ (ታሪኩን ብዙ ጊዜ ሰምተሃል ፡፡) እናም ለተወሰነ ነገር ሊሸጡት ፈለጉ ፡፡ እና የጨረታው ባለሙያው 
“እንደዚህ እና እንደዚህ ማን ይሰጠኛል?” አሉት ፡፡ እና እሱ ጥቂት ሳንቲሞች ፣ ምናልባትም ሃምሳ ሳንቲም ወይም የሆነ ነገር እንደቀረበ አምናለሁ ፡፡ 
“አንዴ መሄድ ፣ ሁለቴ መሄድ ....”
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በቀጥታ አንድ ሰው በጀርባው ውስጥ ያደገ; እርሱም “አንድ ደቂቃ ብቻ” አለ ፡፡ እሱ ተነስቶ አገኘው ፡፡ እስቲ ይህንን ተጫውቷል ብለን 
እናስብ

በደም የተሞላ ምንጭ አለ

ከአማኑኤል የደም ሥር ተስሏል;



13ኃያሉ እግዚአብሔር ከፊታችን ተገልጧል

ኃጢአተኞች ኃጢአተኞች በሚሆኑበት ጊዜ ከዚያ ጎርፍ በታች

የጥፋተኝነት እድላቸውን ሁሉ ያጣሉ

ከዚያ ሲያስቀምጥ በቦታው ላይ ደረቅ ዐይን አልነበረም ፡፡ ከዛም “ማን ያቀርባል ....” አለ ፡፡

አንዱ “አምስት ሺህ” አለ ፡፡

“አስር ሺ.”

ዋጋ ቢስ ነበር ፡፡ ለምን? የቫዮሊን አሮጌው ጌታ እውነተኛ ጥራቱን ገልጧል ፡፡ ወይ ወንድም እህት አሁን የፃፈው የዚህ ቃል መምህር ታላቁ 
መንፈስ ቅዱስ ቀስቱን በፍቅር ከፍ አድርጎ በልብዎ ላይ ይጎትተው ፡፡

በደም የተሞላ ምንጭ አለ

ከአማኑኤል የደም ሥር ተስሏል ....

ሙሉ ዋጋውን ያዩና የተገለጠው እግዚአብሔር በሰዎች ላይ በጴንጤቆስጤ ዕለት ሲወድቅ እርሱ ራሱ በትክክል ሲገባባቸው ልክ እንደ ነበረው 
እርሱ በትክክል ሲመጣ ይመለከታሉ። ትክክል ነው.

እርስዎ “ወንድም ብራናም ፣ ሞክሬያለሁ ፡፡ ሞክሬያለሁ ፡፡ ይህንን ፣ ያንን ወይም ሌላውን አድርጌያለሁ ፡፡ ”

አንድ ቀን በኒው ሜክሲኮ ካርልስባድ ስብሰባ እያደረግሁ ነበርኩ ፡፡ እኛም እዚያ ወደ ታች በዚህ ትልቅ አሮጌ የሌሊት ወፍ ውስጥ ወደ ታች 
ወረድን; እና የሚያስፈራ ዓይነት ነበር ፡፡ እኛም እዚያ ወረድን; እናም ሰውየው ወደዚህ ስፍራ ሲወርድ መብራቶቹን አጠፋ ፡፡ እና ወይኔ ፣ ምን ያህል 
ጨለማ እንደነበረ መገመት ትችላለህ! በቃ ... በጣም ጨለማ ሆኖ ይሰማዎታል ፡፡ እናም ጊዜው እየደረሰበት ያለው መንገድ ብቻ ነው ፡፡ 
የእግዚአብሔርን ቃል ማወቅ የተሳናት ቤተክርስቲያንን ስናይ; የጽዮን ሴቶች ልጆቻችን በሚሰሩት መንገድ ሲሰሩ ሲያዩ; ወንድሞቻችንን ሲጨሱ ፣ 
ሲጠጡ ፣ ቆሻሻ ቀልዶችን እና ነገሮችን ሲናገሩ እና አሁንም በክርስቶስ አምኖ ለመቀበል ሲሞክሩ ሲያዩ (ወይኔ!) ጨለማ ነው; ጨለማ ጨለማ ነው 
፡፡
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የመምጣቱን ምልክት እናያለን ፡፡ ይኖራል ... ሁል ጊዜ ከቀኑ በፊት በጣም ጨለማ ነው ፡፡ ያን ጊዜ የንጋት ኮከብ ቀኑን ለማብረድ ፣ 
መምጣትንም ለማብሰር እና ለማሳየት ይወጣል ፡፡

ልብ ይበሉ!

እዚያ ውስጥ ፣ ያንን ሲያጠፉ ፣ ወደ ድም her አናት ብቻ የምትጮህ አንዲት ትንሽ ልጅ ነበረች ፡፡ እናም በመመሪያው አጠገብ አንድ ትንሽ 
ልጅ ቆሞ ነበር ፡፡ እናም መብራቱን ሲያጠፋ ያንን መመሪያ አይቷል ፣ እንደዛ ፡፡ እና ያቺ ትንሽ እህት የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ሊኖራት በቃ ፡፡ እሷ 
እየጮኸች ወደላይ እና ወደ ታች እየዘለለች “ኦው ፣ ቀጥሎ ምን ይሆናል? ምንድን ነው ችግሩ? ምንድን ነው ችግሩ?”
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ምን እንደጮኸ ታውቃለህ? እርሱም “አትፍራ እህት እህቴ ፡፡ መብራቱን ማብራት የሚችል አንድ ሰው እዚህ አለ ፡፡ ”

አድምጥ ፣ ትንሽ እህት ፣ እኛ ትንሽ እና አናሳዎች ነን ብለን ልናስብ ትችላለህ ፣ ግን አትፍራ ፡፡ መብራቶቹን ማብራት የሚችል አንድ ሰው 
እዚህ አለ; ያ መንፈስ ቅዱስ ነው ፡፡ ታምናለህ?

አንድ አፍታ ብቻ አንገታችንን ደፍተን እናድርግ ፡፡ በመቆየቴ አዝናለሁ ፡፡ ኦ ፣ ታላቁ የሰማይ አምላክ ፣ ራስን መግለጥ ፣ ራስዎን መግለጥ ፣ 
እራስዎን ታላቁን የክብር ንጉስ እንዲያውቁ በማድረግ ፣ እነዚህን ጥቃቅን ምሳሌዎች ዛሬ ማታ ወስደህ በሰዎች ልብ ውስጥ እንዲወድቁ አድርግ ፡፡ 
ያንን የተገለጠውን እናያለን ፣ እሱም የወረደ እና የቤተመቅደስን መጋረጃ ቀድዶ ከዛ ከዛ መጋረጃ በቀጥታ ወጥቶ እንደገና በጴንጤቆስጤ ቀን እንደገና 
ወደ ሰው መሸፈኛዎች ሲወርድ ያው ያው ፣ ከክብር ወደ ክብር መለወጥ.
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እና አሁን ፣ ልክ እንደ ተፈጥሮ ሁሉ ተመልሰን ፣ ልክ ከመጀመሪያው ዘር ፣ ከአንድ የቤተክርስቲያን ዘመን ወደ ሌላው በትክክል ተመልሰናል ፡፡ 
እናም እዚህ በመጨረሻው ዘመን እዚህ ጋር ፣ አሁን በቅዱሳት መጻሕፍት እያንዳንዱን ቅዱስ ጽሑፋዊ ቃል ለመፈፀም ወደ ወደቀበት የመጀመሪያ 
ነገር ተመልሰናል ፣ በምሽቱ ጊዜ ብርሃኑን እና “እኔ የማደርጋቸውን ሥራዎች እናንተንም ደግሞ ታደርጋላችሁ” እና ስለዚህ በቃልህ ቃል የገባህ ብዙ 
ነገር

አባት ፣ ያንን መጋረጃ እስካሁን ያልሰበረ አንድ ሰው ካለ ፣ ወይም በመጋረጃው ውስጥ ያለፈ አንድን ሰው የሚመስለው እዚህ ካለ ፣ ዛሬ ማታ 
አባቱን ይስጡ። ያንን ታላቅ ድል አድራጊው እዚህ ቆሞ ፣ ይቅር ለማለት የሚያስችል ኃይል እና ኃይል የተሞላበት ያዩ። ስጠው አባት ፡፡

እናም አንገታችን ደፍቶ ሳለ እዚህ ውስጥ የተወሰኑት ይኖራሉ? ስንቶች ፣ ያንን ልል እችላለሁ ፣ “ወንድም ብራናም ፣ እጄን እያነሳሁ ነው። ለኔ 
ጸልይልኝ”? ዝም ብለው ጭንቅላትዎን ዘንበል ብለው እጅዎን ያንሱ ፡፡ ድል አድራጊውን በእውነት እስክመለከት ድረስ እያንዳንዱን መጋረጃ መሻር 
እፈልጋለሁ። “ እግዚአብሔር ይባርኮት. የእኔ ፣ እጆች ፣ በስተቀኝ በኩል ባለው በረንዳዎች ውስጥ። እግዚአብሔር ይባርኮት. በረንዳዎች ወደ ኋላ 
፡፡ እግዚአብሔር ይባርኮት. እውነተኛ ሐቀኛ ሁን ፡፡ ወደ ግራ ፣ እጅዎን ወደ ላይ ያንሱ ፣ ”ወንድም ብራንሃም ፣ ምናልባት ለዓመታት ክርስቲያን ሆ 
might ሊሆን ይችላል ፣ ግን በእውነቱ ፣ በዚያ መጋረጃ ውስጥ በጭራሽ አልመጣሁም ፡፡ በእውነት በጭራሽ አላውቅም ፡፡ ያንን አላገኘሁም ያኔ 
የነበራቸው ፡፡ “
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ዛሬ አግኝተናል ፣ “በሙቀት የተሞላው ተክል ነኝ” ፡፡ በሙቅ እርሻ ውስጥ ያደገውን አበባ ውሰድ ፣ ልጅ መውለድ ፣ መንከባከብ ፣ መርጨት ፣ 
ውሃ ማጠጣት አለብዎት ፡፡ ነገር ግን እዚያ በረሃ ላይ የሚበቅለው ያ የመጀመሪያ እጽዋት አንድ አይነት አበባ ይመስላል ፡፡ ትንሽ ውሃ አያገኝም ፣ ግን 
ምንም ሳንካዎች በእሱ ላይ አይገኙም ፡፡ ወጣ ገባ ነው ፡፡ እውነተኛ ነው ....



www.messagehub.info

ስብከት በ

ዊልያም ማርዮን ብራንሀም
"... ድምጹም በሚሰማበት ዘመን ..." ራእይ 10፡7

14ኃያሉ እግዚአብሔር ከፊታችን ተገልጧል

ክርስትናን ዛሬ ካለው ክርስትና ጋር በወቅቱ ከነበረው ጋር ማወዳደር ይችላሉ? ይህ ቡድን እኛ ዛሬ በዓለም ዙሪያ የምንጠራቸው ክርስቲያኖች 
ከጴንጤቆስጤ በኋላ እንደነበሩ ፣ እንደ ባቢብ እና እንደታሸጉ እንዲሁም ከአንዱ ቤተክርስቲያን ወደ ሌላው እንደነበሩ እና የማይወዱትን ነገር 
እንደሚናገሩ መገመት እና መነሳት እና መውጣት ይችላሉ? እና ኦህ ፣ ያንን መገመት ትችላለህ? አይ! ችግሩ ምንድነው? መባዛት ነው ፡፡
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ሚሽንጄሎ ... የሙሴን ሐውልት የፈጠረው ፡፡ የዚያን በጣም ርካሽ ፣ ግን ኦርጅናሉን ማባዛት ማግኘት ይችላሉ .... የጌታን እራት የቀባው .... 
ኦርጅናሌ ሥዕል እንኳን መግዛት ከቻሉ በሚሊዮን የሚቆጠር ዶላር ያወጣል ብዬ እገምታለሁ ፡፡ የት እንዳለ እንኳን አላውቅም ፡፡ ግን በ 1.98 ዶላር 
ገደማ ርካሽ እርባታውን መግዛት ይችላሉ ፡፡ ትችላለህ.

እና ዛሬ እንደዛ ነው ፡፡ አንድ ርካሽ ክርስቲያን ፣ መባዛት ፣ የቤተክርስቲያን ተቀላቀል ብቻ ፣ ለሲጋራ ወይም ለጋራ መጠጥ ሊገዙዋቸው 
ይችላሉ። ወይም ለተቆረጠች ፀጉር ፣ ለከንፈር ቀለም ለተቀባች ሴት በአለም ፋሽኖች ውስጥ ለምንም ነገር ሊገዙዋት ይችላሉ ፣ ግን ያንን እውነተኛ 
መንካት አይችሉም ፡
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እሱን በትላንትናው እለት ፣ እስከዛሬ እና እስከመጨረሻው ባለው ሙሉ እይታ አየዋለሁ። ኦ ፣ ክርስቲያን ፣ እውነተኛ ክርስቲያን መሆን 
አይፈልጉም? እጆቻችሁን ያልዘረጋ ካለ እዛው ታደርጉታላችሁ .... በቃ ልፀልይ ነው እግዚአብሔር ይባርኮት. እግዚአብሔር ይባርኮት. ኦህ በቃ በቃ 
፡፡ በቃ ይመልከቱት ....

የሰማዩ አባታችን ቃልህ ባዶ ወደ አንተ አይመለስም። ቃልኪዳን የገባህ እርስዎ ነዎት ፡፡ እኔ ያልከው ለእኔ ብቻ ተጠያቂ ነኝ ፡፡ በቃ ቃላትህን 
እየደጋገምኩ ነው ፡፡ ቃሌን የሚሰማ በላከኝም የሚያምን የዘላለም ሕይወት አለው። ቃል ገብተሃል ፡፡ እና ጌታ ሆይ ፣ እኛ ዛሬ እኛ እነሱን ማባዛት 
እንዳለን እናውቃለን ፣ ብዙዎች ሲያምኑ እናምናለን የሚሉ; ይታያል ፡፡ ግን ጌታ ሆይ ፣ አንዳንድ እውነተኛም አሉ ፡፡

95

እያንዳንዱ ወንድ ፣ ሴት ፣ ወንድ ወይም ሴት ልጅ ፣ የትኛውም ብሔር ቢሆን ፣ ምን ዓይነት ቀለም ቢኖራቸውም ፣ የትኛውም ቤተ ክርስቲያን 
እንደሆኑ እንዲገነዘቡ እዚህ ምሽት እንድትሰጡኝ እጸልያለሁ ፡፡ መንፈስ ቅዱስ በመሆኑ ለዚህ ዘመን ራሱን በገለጸበት በጴንጤቆስጤ ዕለት 
እንደነበረው ዛሬም የዚያው ኢየሱስ እውነተኛ መገለጫ ዛሬም በመካከላችን ያዩ። ስጠው ፡፡

የቃሉ ፍጻሜ እያዩ ትንቢቶቹ ተፈጽመዋል ፣

እኛ ዛሬ የዓለም ቤተ ክርስቲያን ተብሎ የሚጠራውን ወይንም የዓለም አብያተ ክርስቲያናት ምክር ቤትን እናነፃፅራለን እና ያንን በጴንጤቆስጤ 
ዕለት ከተስፋው ጋር እናነፃፅራለን ፡፡ በጭራሽ ንፅፅር የለም ፡፡ የቆሸሹ ልብሶቻችንን በዚያ ትኬት ታጥበን ማግኘት አንችልም ፡፡
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ጌታ እግዚአብሔር ግን ወደዚያ ምንጭ ከተመለስን የመንጻት ሂደት አለ ፡፡ ያኔ የእኛ ተሞክሮ እና የእግዚአብሔር ቃል እርስ በርሳቸው 
ይጣጣማሉ ፣ ያኔ የእኛን ንብረት ልንወስድ እንችላለን ፡፡ እነዚህን ሰዎች በአንተ እጅ ስሰጥ ፣ ጌታ ሆይ ፣ ዛሬ ማታ ስጠው ፡፡ አባት ለእያንዳንዳችን 
የሚያስፈልገንን ስጣቸው ፡፡ የምንጠይቀው በኢየሱስ ስም ነው ፡፡ አሜን

እግዚአብሔር ይባርኮት. ረዘም ላለ ጊዜ በመቆየቴ ብዙ አመሰግናለሁ ፣ እና እኔ ከአስር በኋላ እስከ አስር ደቂቃዎች ድረስ በመቆየቴ አዝናለሁ 
፡፡ ጠዋት ጠዋት እስክገናኝ ድረስ እግዚአብሔር ከእርስዎ ጋር ይሁን። እኔ አሁን አገልግሎቱን ወደ ሥነ ሥርዓቶች ጌታ ይመስለኛል ፡፡
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